
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 

------------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 
1. นางสาววัญญชิสา แดงลมลู  ประธานสภาเทศบาลเมอืงสองพีน่อง 
2. นายเกรียงศักด์ิ อุบลแกว  รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง 
3. นายกองสกล ศรีบุญเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
4. นายชนะ  หมองสนธิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
5. นายชินพงษ วรศรีวิศาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
6. นางฐานิตา สินพูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
7. นายธนกร ตันติไพจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
8. นายธนภัทร วัฒนชโนบล  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
9. นายนพดล โกกุล   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
10. นายนันท เอี่ยมสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
11. นายพงศฤทธ์ิ เลิศศิริธนะกลุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
12. นายไพบูลย ภมรพล   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
13. นายไพโรจน ศรีรุงเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
14. นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
15. นางยุพิน คําเพราะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
16. นายลิขิต โกมลสิงห  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
17. นายสมเจตน แดงสีหยุน  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
18. นายอภิชัย เสารแสง  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 
19. นายมานิตย ช่ืนจิตร   เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง 

 
ผูไมมาประชุม 
  ไมมี 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายไพทูรย วงศวีรกูล  นายอําเภอสองพี่นอง 
2. นางชนิษา วิมลวัฒนา  นายกเทศมนตรีเมอืงสองพี่นอง 
3. นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา  เจาหนาที่สภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 

 
ผูเขารับฟงการประชุม 
 หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง และเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 
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เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น. 
นายมานิตย  ช่ืนจิตร เรียนนายอําเภอสองพี่นอง ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง วันน้ีเปนการ 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
เมืองสองพี่นอง จุดเทียน ธ ูป บูชาพระรัตนตรัย 

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู เรียนนายอําเภอสองพี่นอง สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล หัวหนาสวนการงาน วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2564 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองมาครบ
องคประชุมแลว ดิฉันขอเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี๑ เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ระเบียบการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการ 
ประธานสภาเทศบาล สําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง เมื่อสภา

เทศบาลเมอืงสองพี่นองไดพิจารณาเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง 
สองพี่นอง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันศุกรที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนด
ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภา
เทศบาลเมอืงสองพี่นอง เพือ่ใหเปนไปตามขอ ๑๑๗ วรรคสี่ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗         
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไวดังน้ี 

  ขอ ๑ ผูประสงคจะเขาฟงการประชุมตองทําหนังสือขออนุญาตเขาฟงการ
ประชุม และลงลายมอืช่ือผูขอเขาฟงการประชุมย่ืนตอประธานสภาเทศบาลเมือง
สองพี่นอง เพือ่พิจารณาอนุญาต โดยย่ืนลวงหนากอนวันประชุมสภาเทศบาลเมือง      
สองพี่นอง ไมนอยกวา ๑ วัน เมื่อประธานสภาเทศบาลอนุญาตแลว ใหผูประสงค
เขาเขาฟงการประชุมน้ันเขาฟงการประชุมได 

  กรณีที่มผีูขอเขาฟงการประชุมเปนหมูคณะอาจใหผูแทนของหมูคณะน้ัน
เปนผูขออนุญาตก็ได ทั้งน้ีตองระบุถึงจํานวนและรายช่ือผูทีจ่ะเขาฟงการประชุม
ดวย 

  กรณีที่มปีระชาชนย่ืนความประสงคขอเขาฟงการประชุมจํานวนมาก และไม
สามารถจัดใหประชาชนเขารบัฟงการประชุมไดทัง้หมด ใหประธานสภาเทศบาล
เมืองสองพี่นอง พจิารณาอนุญาตใหบุคคลหรือคณะบุคคลเขาฟงการประชุม
ตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดใหประชาชนรับฟงการประชุมภายนอกหองประชุม
หรือในบรเิวณใกลเคียงโดยแจงใหผูประสงคขอเขาฟงการประชุมทราบ 

  ขอ ๒ ผูเขาฟงการประชุมตองปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) มาถึงหองประชุมกอนเริม่การประชุมสภาเทศบาล หากเริ่มการประชุมไปแลว

ประธานสภาเทศบาลอาจจะไมอนุญาตใหเขาฟงการประชุมได 

(๒) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นทีท่างราชการออกให 

(๓) แตงกายสุภาพเรียบรอย 

(๔) น่ังหรอือยูประจําในที่ทีจ่ัดไวสําหรับผูเขารบัฟงการประชุม 
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(๕) ตองประพฤติตนใหเรียบรอย ไมแสดงกริิยาอาการที่กระทําใหเสื่อมเกียรติ  

ของที่ประชุม หรือกอกวนความสงบเรียบรอย ไมพูดจา สนทนา สงเสียง            

หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนการประชุมได 

(๖) ไมใชเครื่องมอืสื่อสาร อปุกรณถายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ

อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได 

(๗) ไมนําอาวุธหรือสิง่เทียมอาวุธเขาไปในหองประชุม 

(๘) ไมนําอาหารหรือเครื่องด่ืมเขาไปหรือรบัประทานในหองประชุม 

(๙) ตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสัง่ของประธานสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง        

ที่สั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 

(๑๐) สูบบุหรี่ เสพสิง่เสพติดหรือนําพาสิ่งเสพติดทั้งปวงเขาหองประชุมสภา

เทศบาล กรณีที่พสิจูนไดวาผูไดรับอนุญาตใหเขาฟงการประชุม เมาสุรา  

หรือสิ่งเสพติด ใหเจาหนาทีส่ภาเทศบาลหามมิใหเขาหองประชุมพรอมทั้ง

รายงานใหประธานสภาเทศบาลทราบ 

  ขอ ๓ ใหเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่นองดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) จัดทําแบบคํารองขอเขาฟงการประชุมไวเพือ่อํานวยความสะดวกแกประชาชน 

(๒) รวบรวมคํารองขอเขาฟงการประชุมเสนอใหประธานสภาเทศบาลเมือง            

สองพี่นอง พิจารณาอนุญาต และแจงผูขอเขาฟงการประชุมทราบ 

(๓) จัดที่น่ังและอํานวยความสะดวกแกผูเขาฟงการประชุมตามความเหมาะสม 

 ขอ ๔ ประธานสภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาล    

อาจรองขอใหที่ประชุมลงมติเพื่อใหผูเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลออกจาก

หองประชุมเปนการช่ัวคราว เมื่อเห็นวาเรื่องใดหรือญัตติใดที่กําลงัพิจารณาอยู          

ยังไมสมควรเปดเผยตอสาธารณะ 

 ขอ ๕ เมื่อผูที่ไดรบัอนุญาตใหเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล ตามขอ ๑ 

ละเลย ไมปฏิบัติตามระเบียบ หรือกระทําการอันตองหาม หรือกระทําการอันขัด

ตอความสงบเรียบรอยในการประชุมสภาเทศบาล หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน

ระเบียบน้ี ประธานสภาเทศบาลมีอํานาจดังตอไปน้ี 

(๑) สั่งใหผูน้ันปฏิบัติตามทีเ่ห็นสมควร หรือสั่งใหหยุดการกระทาํน้ันเสีย 

(๒) สั่งใหผูน้ันออกจากที่ประชุมสภาเทศบาล และตัดสิทธิการเขาฟงการประชุมใน

ครั้งน้ันเสียก็ได 

(๓) สั่งหามมิใหผูน้ันเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลโดยกําหนดระยะเวลา 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี 2   การรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง 

 เรื่องที่ ๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ครั้งแรก  

 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําหนาที่ในการตรวจรายงาน              

ประธานสภาเทศบาล การประชุมแลว และฝายเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพีน่องไดจัดสงรายงาน

การประชุมเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบแลวน้ัน มีสมาชิกสภาเทศบาล
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ทานใดประสงคทีจ่ะแกไขรายงานการประชุมหรือไม เมือ่ไมมีดิฉันขอมติที่ประชุม

น้ีวาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง          

สองพี่นอง ครั้งแรก เมือ่วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม มีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ครั้งแรก                  

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ดวยการยกมอื ๑๗ คน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทูถาม (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสรจ็แลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอใหม 
 เร่ืองท่ี ๑ ญัตติการแตงต้ังคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง 
นายมานิตย ช่ืนจิตร เรียนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ในขอ 

103 วรรค 1 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
 1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา   

3 คน แตไมเกิน 7 คน 
 2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลอื่นที่ไมได

เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน ขอ 104 
คณะกรรมการสภาทองถ่ินมีหนาทีก่ระทํากิจการหรือพจิารณาสอบสวนเรือ่งใดๆ 
อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน ขอ 105 สภาทองถ่ิน
มีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
คณะกรรมการสมาชิกสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนในกิจการหนาที่        
ของสภาทองถ่ิน ดังน้ี 

 (1) คณะกรรมการสามญัประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบญัญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามทีส่ภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ในการประชุมคราวน้ี สมาชิกสภาเทศบาลไดขอแตงต้ังคณะกรรมการสามญั
ประจําสภาเทศบาลตามระเบียบขอ 105 (4) คือคณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภา
ทองถ่ินเห็นสมควร ช่ือวาคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล มีหนาที่
กระทํากิจการหรือพจิารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน 
ตามระเบยีบขอ 104 เพือ่โปรดทราบและพจิารณา 

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ   
ประธานสภาเทศบาล  

นายเกรียงศักด์ิ  อุบลแกว กระผมนายเกรียงศักด์ิ อุบลแกว ขอเสนอนายนพดล โกกลุ 
รองประธานสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล คนที่ 1 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายกองสกล ศรีบญุเลิศ,นายชนะ หมองสนธิ) ผูรบัรองถูกตอง       
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายนพดล 

โกกุล ไดรบัเลือกเปนคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล คนที่ ๑ 
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นายชนะ  หมองสนธิ กระผมนายชนะ หมองสนธิ ขอเสนอนายชินพงษ วรศรีวิศาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล คนที่ ๒ 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นางฐานิตา สนิพลู,นายธนกร ตันติไพจิตร) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายชินพงษ 

วรศรีวิศาล ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล คนที่ ๒ 
นายลิขิต  โกมลสิงห กระผมนายลิขิต โกมลสิงห ขอเสนอนางฐานิตา สินพลู   
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล คนที่ ๓ 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายธนภัทร วัฒนชโนบล,นายนพดล โกกุล) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานางฐานิตา 

สินพูล ไดรบัเลือกเปนคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล คนที่ ๓ 
นางยุพิน  คําเพราะ ดิฉันนางยุพิน คําเพราะ ขอเสนอนายธนกร ตันติไพจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล คนที่ ๔ 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายนันท เอี่ยมสอาด,นายพงศฤทธ์ิ เลิศศิริธนกุล) ผูรับรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายธนกร 

ตันติไพจิตร ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล คนที่ ๔  
นายยอดชาย พงษพันธุจันทรา กระผมนายยอดชาย พงษพนัธุจันทรา ขอเสนอนายธนภัทร วัฒนชโนบล 
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล คนที่ ๕ 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายไพบลูบ ภมรพล,นายไพโรจน ศรรีุงเรอืง) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายธนภัทร 

วัฒนชโนบล ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล คนที่ ๕ 
นายกองสกล ศรบีุญเลิศ กระผมนายกองสกล ศรบีุญเลิศ ขอเสนอนายไพบลูย ภมรพล 
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล คนที่ ๖ 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นางยุพิน คําเพราะ,นายลิขิต โกมลสิงห) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายไพบูลย 

ภมรพล ไดรบัเลือกเปนคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล คนที่ ๖ 
นายสมเจตน  แดงสีหยุน กระผมนายสมเจตน แดงสหียุน ขอเสนอนางสาววัญญชิสา แดงลมลู 
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล คนที่ ๗ 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายสมเจตน แดงสหียุน,นายอภิชัย เสารแสง) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวา                

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล คนที่ ๗ 

มติท่ีประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ดังน้ี 
 1. นายนพดล โกกลุ   2. นายชินพงษ วรศรีวิศาล 
 3. นางฐานิตา สินพูล   4. นายธนกร ตันติไพจิตร 
 5. นายธนภัทร วัฒนชโนบล  6. นายไพบูลย ภมรพล 
 7. นางสาววัญญชิสา แดงลมูล 
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 เร่ืองท่ี ๒ ญัตติ คัดเลือกคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน 
นายมานิตย ช่ืนจิตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน 
เลขานุการสภาเทศบาล ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ 8 กําหนดวา         

ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินหรือคณะกรรมการพฒันา
เทศบาล ประกอบดวย 

 1. ผูบรหิารทองถ่ินเปนประธาน 
 2. รองนายกเทศมนตรีทุกคนเปนกรรมการ 
 3. สมาชิกสภาทองถ่ินทีส่ภาคัดเลือก 3 คนเปนกรรมการ 
 4. ผูทรงคุณวุฒิทีผู่บริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คนเปนกรรมการ 
 5. ผูแทนภาคราชการ หรือรฐัวิสาหกิจทีผู่บรหิารคัดเลือกไมนอยกวา 3 คน              

แตไมเกิน 6 คน เปนกรรมการ 
 6. ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

แตไมเกิน 6 คน 
 7. ปลัดเทศบาลเปนกรรมการและเลขานุการ 
 8.หัวหนาสวนบรหิารที่มีหนาที่จัดทําแผนพฒันาทองถ่ินเปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการทองถ่ินมอีํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 1. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 
 2. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพฒันา และการแกไขปญหา

เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพฒันา 
 3. พิจารณารางแผนพฒันาและรางแผนการดําเนินงาน 
 4. ใหความเห็นชอบรางขอกําหนด ขอบขาย และรายละเอียดของงานตามขอ 19 (2) 
 5. พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 6. แตงต้ังที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรอืคณะกรรมการหรอืผูชวยตามที่

เห็นสมควร 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธนภัทร วัฒนชโนบล กระผมนายธนภัทร วัฒนชโนบล ขอเสนอนายอภิชัย เสารแสง  
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน คนที่ 1   
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายเกรียงศักด์ิ อบุลแกว,นายกองสกล ศรีบุญเลิศ) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายอภิชัย 

เสารแสง ไดรบัเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คนที่ 1   
นายไพบูลย ภมรพล กระผมนายไพบลูย ภมรพล ขอเสนอนายไพโรจน ศรีรุงเรอืง 
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน คนที่ ๒   
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายชนะ หมองสนธิ,นายชินพงษ วรศรีวิศาล) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายไพโรจน 

ศรีรุงเรือง ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน คนที่ ๒ 
นายชินพงษ วรศรีวิศาล กระผมนายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอเสนอนายลิขิต โกมลสิงห   
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน คนที่ ๓  
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นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นางฐานิตา สนิพลู,นายธนกร ตันติไพจิตร) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายลิขิต 

โกมลสิงห ไดรับเลอืกเปนคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน คนที่ ๓ 
มติท่ีประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ดังน้ี 
 1. นายอภิชัย เสารแสง 
 2. คุณไพโรจน ศรีรุงเรือง 
 3. คุณลิขิต โกมลสงิห 
 เร่ืองท่ี ๓ ญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการติดตาม           

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
นายมานิตย  ช่ืนจิตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร  
เลขานุการสภาเทศบาล ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบบัแกไขเพิ่มเติม ในขอ 28 ใหผูบรหิาร

ทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย 

 1. สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน 
 2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาชนทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน 
 3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบรหิารทองถ่ินคัดเลือก จาํนวน 2 คน 
 4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน 
 5. ผูทรงคุณวุฒิทีผู่บริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน 
 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอกีได ในขอ 29 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มอีํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 1. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหผูบรหิารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบ 

 4. แตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายลิขิต โกมลสิงห กระผมขอเสนอนายกองสกล ศรีบุญเลิศ เปนคณะกรรมการติดตาม 
สมาชิกสภาเทศบาล และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๑ 

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นางฐานิตา สินพลู,นายธนกร ตันติไพจิตร) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายกองสกล 

ศรีบุญเลิศ ไดรับเลอืกเปนคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน คนที่ ๑ 

นางฐานิตา สินพูล ดิฉันนางฐานิตา สินพูล ขอเสนอนายพงศฤทธ์ิ เลิศศิริธนะกลุ 
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ 2 
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นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายนพดล โกกุล,นายนันท เอี่ยมสอาด) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายพงศฤทธ์ิ 

เลิศศิริธนะกลุ ไดรับเลอืกเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน คนที่ ๒ 

นายพงษฤทธ์ิ เลิศศิริธนะกลุ กระผมนายพงษฤทธ์ิ เลิศศิริธนะกลุ ขอเสนอนายชนะ หมองสนธิ   
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คนที่ ๓ 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายไพบลูย ภมรพล,นายไพโรจน ศรีรุงเรือง) ผูรับรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายชนะ 

หมองสนธิ ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน คนที่ ๓ 

มติท่ีประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน ดังน้ี 
 1. คุณกองสกล ศรีบญุเลิศ  2. คุณพงศฤทธ์ิ เลิศศิริธนะกุล 
 3. คุณชนะ หมองสนธิ 
 เร่ืองท่ี ๔ ญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
นายมานิตย ช่ืนจิตร ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรือ่งหลักเกณฑ 
เลขานุการสภาเทศบาล เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการและบรหิารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ในขอ 6 กําหนดวาใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ โดยใหมีกองทุนหลกัประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบรกิารสาธารณสุขของหนวยบริการ สถาน
บริการ หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานอื่น องคกรหรือกลุมประชาชน เพื่อให
บุคคลสามารถเขาถึงบรกิารสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยสงเสริมกระบวนการมสีวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสม และความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

 ทั้งน้ีตามหลักเกณฑในประกาศและมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ในขอ 12 กําหนดวาใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบดวย 

 1. ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ 

 2. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คนเปนกรรมการ 

 3. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีส่ภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มอบหมาย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 

 4. หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมทิี่จัดบรกิารสาธารณสุขในทองถ่ินเปนกรรมการ 

 5. อาสาสมัครประจําสาธารณสุขประจําหมูบานในทองถ่ินทีคั่ดเลือกกันเอง 
จํานวน 2 คนเปนกรรมการ 

 6. ผูแทนหมูบานหรือชุมชนทีป่ระชาชนในหมูบานหรือชุมชนที่คัดเลือกกันเอง  
จํานวนไมเกิน 5 คน เปนกรรมการ 

 7. ผูแทนของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหนวยรบัเรื่อง
รองเรียนอสิระที่อยูในทองถ่ิน (ถามี)เปนกรรมการ 

 8. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกรรมการและเลขานุการ 
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 9. ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการ         

และผูชวยเลขานุการ 
 10. หัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาทีเ่ปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ         

ใหสาธารณสุขอําเภอและทองถ่ินอําเภอเปนที่ปรึกษา ใหผูบริหารสงูสุดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูออกคําสั่งแตงต้ังเปนคณะกรรมการกองทุน         
และแจงใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติระดับเขตทราบตอไป 

 คณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 1. บริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสขุภาพแหงชาติใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 2. รับผิดชอบการรบัเงิน การจายเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจัดทําบญัชีเงิน 

หรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพกําหนด 

 3. ดําเนินการใหประชาชน กลุมเปาหมายตางๆในการดูแล รับผิดชอบ สามารถ
เขาถึงบรกิารสาธารณสุขทัง้ทีบ่าน ในชุมชนหรือหนวยบรกิารไดอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 4. จัดทําขอมลูและแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับสถานสาธารณสุข กลุมเปาหมาย
และหนวยบริการตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 

 5. จัดทําสรุปผลดําเนินงาน รายงานการรับ – จาย ยอดเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพ และเทศบาลตอไปในเดือนธันวาคมของทุกป 

 6. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ เพื่อประเมนิงานที่เกี่ยวของ 

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายชินพงษ วรศรีวิศาล กระผมนายชินพงษ วรศรีวิศาล ขอเสนอนายไพบลูย ภมรพล 
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน คนที่ 1 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายพงศฤทธ เลิศศิริธนกุล,นายไพโรจน ศรีรุงเรือง) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานายไพบูลย 

ภมรพล ไดรบัเลือกเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพทองถ่ิน คนที่ 1 
นางยุพิน คําเพราะ ดิฉันนางยุพิน คําเพราะ ขอเสนอนางฐานิตา สินพูล 
สมาชิกสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน คนที่ ๒ 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ขอผูรบัรอง (นายลิขิต โกมลสิงห,นายสมเจตน แดงสหียุน) ผูรบัรองถูกตอง  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนคนอื่นหรือไม ถาไมมีถือวานางฐานิตา 

สินพูล ไดรบัเลือกเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน คนที่ ๒ 
มติท่ีประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพเมืองสองพี่นอง ดังน้ี 

 1. คุณไพบูลย ภมรพล   2. คุณฐานิตา สินพูล 

 เร่ืองท่ี ๕ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่อง 

นายมานิตย ช่ืนจิตร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 14 พ.ศ. 2562  
เลขานุการสภาเทศบาล ในมาตรา 48 (1) กําหนดไววากอนที่นายกเทศมนตรเีขารับหนาที่ ใหประธานสภา

เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล 
โดยไมมีการลงมติ ทั้งน้ีภายใน 30 วันนับต้ังแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี ในวรรค 3 กําหนดวาการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ
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นายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปน
ลายลักษณอกัษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนทีม่าประชุมดวย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
แกไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 ในหมวด 1 พ.ศ. 2554 เรื่องการแถลงนโยบาย 

 ในขอ 123 วรรค 2 กําหนดวาเมือ่ผูบรหิารทองถ่ินไดแถลงนโยบายตอสภา
ทองถ่ินแลวใหประธานสภาทองถ่ินดําเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ินซักถาม   
และอภิปรายรวมกัน เวนแตทีป่ระชุมสภาทองถ่ินไดมีมติใหซักถามและอภิปราย
เปนประเด็นๆ ไป 

 ในขอ 124 สมาชิกสภาทองถ่ิน มสีิทธิซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน
หรือคัดคานในเรื่องความเหมาะสมของนโยบาย เพื่อความสามารถในการบรหิาร
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสําเรจ็ตามนโยบาย ในการน้ีสมาชิก
สภาทองถ่ินอาจซักถามถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการทีจ่ะปฏิบัติตามนโยบายน้ันๆ 
ดวยก็ได 

 ในขอ 125 ผูบริหารทองถ่ินเทาน้ันที่มสีิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถามหรือขอ
คัดคานของสมาชิกสภาทองถ่ิน เพื่อความสะดวกผูบรหิารทองถ่ินจะตอบสมาชิก
สภาทองถ่ินทีซ่ักถามหรือคัดคานทลีะคนเปนลําดับไป หรือจะตอบคําถามพรอม
กันในทีละหลายๆ คนก็ได 

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู เชิญนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นางชนิษา วิมลวัฒนา เรียนนายอําเภอสองพี่นอง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตร ี ดิฉันนางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรเีมืองสองพี่นอง ขอกราบขอบพระคุณ

ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ที่ทานไดเปดโอกาสใหนายกเทศมนตรี
ไดแถลงนโยบายตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาลในสมัยสามัญในครั้งน้ี 

  ตอไปน้ีจะเปนคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรเีมอืงสองพี่นองแถลงตอ
สภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมอืงสองพี่นอง ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีประกาศลงวันที่ 
25 พฤษภาคม 2564 เรื่องผลการเลอืกต้ังนายกเทศมนตรเีมืองสองพี่นอง 
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบรุี ประกาศใหนางชนิษา วิมลวัฒนา เปนผูไดรบั
การเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรเีมืองสองพี่นอง เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2552 
มาตรา 48 ทศ  ซึ่งไดกําหนดไววา กอนนายกเทศมนตรจีะเขารับหนาที่          
ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ ทัง้น้ีภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศ
ผลการเลือกต้ัง 

  วรรคสาม การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรใีหกระทําโดย
เปดเผย  โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกให
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนทีม่าประชุมดวย ดิฉันนางชนิษา วิมลวัฒนา 
นายกเทศมนตรีเมอืงสองพี่นอง จงึไดจัดทํานโยบายในการบริหารงานและพัฒนา
เทศบาลเมอืงสองพี่นอง สําหรบัชวงระยะเวลา 4 ป นับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป      
เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ภายใตระเบียบและขอกฎหมาย     
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ที่เกี่ยวของ เพือ่ใหบรรลเุปาหมาย คือการพฒันาอยางย่ังยืนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง โดยอาศัยหลักภูมปิญญาและความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจน
หลักการเดินทางสายกลาง ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบ เพื่อประโยชน
ของประชาชนชาวเทศบาลเมอืงสองพี่นองใหมากที่สุด ตามแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร       
ที่นํามาบรูณาการไวในกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)  
กรอบยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
สุพรรณบรุี ยุทธศาสตรการพฒันาของจังหวัดสุพรรณบรุี นโยบายการหาเสียง        
ลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง ทีผ่านมาและปญหาความเดือดรอนที่
ประชาชนไดแจงในชวงเวลาที่เดินหาเสียง เปนหลักในการกาํหนดนโยบาย            
การบริหารและพัฒนาทีส่อดคลองกับปญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความตองการ      
ในการพัฒนาทุกๆ ดาน โดยมุงเนนการแกปญหาของประชาชน ใหคนเมือง             
สองพี่นอง อยูดี มีความสุขและบริหารจัดการใหเทศบาลเมืองสองพี่นองเปนผูนํา
ดานการพัฒนา เปนเทศบาลแหงการเรียนรูและการบริการจดัการที่ดี 

 ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ในชวงระยะเวลาทีผ่านมาประชาชนมีปญหา
มากมายทีร่องเรียนผูสมัครนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่นอง เชน ความไมเปน
ระเบียบ และความไมสะอาดของตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่นองในชวงเดินหา
เสียง เชนความไมเปนระเบียบเรียบรอย นํ้าประปาไมสะอาด มีโรคระบาดเกิดข้ึน 
เศรษฐกจิฝดเคือง การศึกษาไมไดรบัการพัฒนา ดังน้ัน ในชวง 4 ปตอไปน้ี ดิฉัน
และคณะผูบรหิารจึงกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเมืองสองพี่นองควบคูไปกบั
การแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนอยางสมดุล โดยมีวิสัยทัศนในการพฒันา ดังน้ี  "สองพี่
นองตองเปนผูนําในการพฒันา เปนสองพี่นองเมอืงนาอยูอยางย่ังยืน" ภายใต   
พันธกิจ สองพี่นองตอง "เปนเมอืงอยูดี คนมีสุข ความทุกขไดรับการแกไข 
สิ่งแวดลอมย่ังยืน เปนเทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการที่ดี" โดยมี
แนวนโยบายดําเนินงานตามพันธกจิดังน้ี 

 1. นโยบายเรงดวน เพื่อให "ความทกุขไดรับการแกไข" มีปญหาตองดูแล
ชวยเหลือและฉับไวในการทํางาน 

 1.1 ตอบสนองความตองการของคนในพื้นทีท่ี่ไดรองเรียนมา โดยแกไขปญหาในเรื่อง 
 1.1.1 ปญหาเรื่องการคมนาคมในตลาดบางลี่ ที่เปนศูนยกลางการคาขายมีการ

วางสินคาบนบริเวณถนนกลางตลาดสด ขาดความเปนระเบยีบของตลาดสด  
ความสะอาดและการวางสินคารุกล้ําทางเดินและหนารานและบานพกัอาศัย 

 1.1.2 ปญหานํ้าประปาไหลไมสะดวก ไมสะอาด 
 1.1.3 ปญหาโรคระบาด โรคติดตอโควิด-19 ที่เกิดข้ึน โดยการเฝาระวัง              

และทําแผนรองรบั 
 1.2 กําหนดเปาหมายของการทํางานเปนชวงเวลา เปนแผนการดําเนินงาน         

ที่ชัดเจนตลอดระยะการดําเนินงานใน 4 ป คือ 
 1) งานที่ทําทันทีเห็นผลใน 100 วัน 
 2) งานภายใน 1 ป, 2 ป, 3 ป, 4 ป ในแตละชวงเวลามีผลสัมฤทธ์ิชวงใด 
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 3) จัดทําแผนงาน แนวทางการทํางานในการแกไขปญหาตางๆ เมื่อ มีเหตุเรงดวน 

ฉุกเฉิน จะไดดําเนินการทันที ตางคนตางรูหนาที่ที่ตองปฏิบติั เชน กรณีเกิดโรค
ระบาด, อบุัติเหตุหมู, อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย การโจรกรรมหรือเหตุการณอื่นๆ 
ที่ไมอาจคาดคิด เพื่อใหผูบรหิาร พนักงาน ลูกจาง รวมทั้งผูมสีวนรวม หรือ                  
ที่เกี่ยวของอื่นๆ วางแผนรวมกันและทราบถึงแนวทางการทาํงานจะไดดําเนินการ
ไดทันที 

 2. นโยบายดานการพฒันาตามวิสัยทัศน "สองพี่นองตองเปนผูนําในการพฒันา 
เปนสองพี่นองเมืองนาอยู อยางย่ังยืน" โดยจัดทําเปนพันธกจิทําใหสองพี่นอง 
"เปนเมืองอยูดี คนมีสุข ความทุกขไดรับการแกไข สิ่งแวดลอมย่ังยืน เปนเทศบาล
แหงการเรียนรูและการบรหิารจัดการที่ดี" 

 2.1 เปนเมืองอยูดี คือการสรางความมั่นคงดานโครงสรางสาธารณูปโภคตางๆ 
โครงสรางพื้นฐานเพียงพอครอบคลุมเหมาะสมกับผูใชประโยชนและไดรับการ
ดูแล มีอารยสถาปตยสําหรบัสิง่กอสรางใหมของทางเทศบาล เชน มีทางลาด       
ผูพิการ ราวจับสําหรับผูสูงอายุ มหีองนํ้าผูสงูอายุ หองนํ้ามีทีร่ะบายอากาศ มีที่
ลางมือ เปนตน เพิม่พื้นทีส่ีเขียวในพื้นทีส่าธารณะ มีที่อยูอาศัยมั่นคง การกอสราง
บานเรอืนอาคารของประชาชน ขออนุญาตถูกตองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร           
ไมรุกล้ําที่สาธารณะและเพื่อนบาน เพื่อความปลอดภัยบานที่ขอปลกูใหมตองมี 
บอดักไขมัน เศรษฐกจิตองมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต ผูมีรายไดนอย  
ผูดอยโอกาส ผูเรรอน ผูพกิาร นําหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 
สงเสริมอาชีพตางๆ สงเสริมการขายสินคาออนไลน สงเสริมการทองเที่ยวใน
ชุมชน จัดทําจุดเช็คอิน การทองเที่ยวสถานที่ตางๆ ที่สําคัญ เชน วัดอัมพวัน 
ตลาดสดเมืองสองพี่นอง ตลาดนํ้าสองฤดู โรงเจฮกเฮงต๊ัว อนุสรณสถานหลวงพอสด 
จัดทําตลาดนํ้าริมคลอง ตลาดนัดชุมชน สวนสุขภาพลาดเข็มทอง และตอยอดการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียง จัดทําถนนสายทองเที่ยวหน่ึงวันที่อําเภอสองพี่นอง  
อีกทั้งเมืองที่ปลอดภัย มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย มีการปองกัน         
และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยการติดต้ังกลองวงจรปด         
ทุกชุมชน สนับสนุนการทํางานของ อปพร. เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการดูแล
ประชาชนและในเวลาที่ตองการความชวยเหลือ 

 2.2 คนมีสุข คนมีสุขภาพดี มีการสรางเสริมสุขภาพที่ดีของคนในเมือง มีการ
คุมครองสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและการ
ปองกันโรค มีการจัดทําแผนงานดานการควบคุมปองกันโรคติดตอตางๆ เชน          
โรคโควิด-19 โรคไขเลือดออก โรคมือเทาปาก โรคพิษสุนัขบา ในดานการสงเสริม
สุขภาพสนับสนุนการออกกําลงักายทุกกลุมวัย ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหสุขภาพ
กายสุขภาพใจแข็งแรง สนับสนุนกองทุนหลกัประกันสุขภาพทองถ่ินเทศบาลเมือง
สองพี่นอง เพือ่เปนกองทุนที่ดูแลประชาชนดานสุขภาพ ที่ตรงกบัความตองการ
ของพี่นองประชาชน ทั้งทีบ่าน วัด โรงเรียน และสถานที่ทํางานตางๆ สนับสนุน
การรวมตัวในการทํากจิกรรมของกลุมอาสาสมัครตางๆ รวมทั้งในการพัฒนาให
ความรู เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมตลาดสดนาซื้อ กลุมผูประกอบการรานอาหาร 
กลุมออกกําลังกายตางๆ กลุมกีฬาตางๆ กลุมอาสาสมัครพทิกัษสิ่งแวดลอม           
(อสทล.) กลุม อสม. กลุมอนุรักษนํ้า กลุมอปพร. กลุมจิตอาสาทางสังคม เชน 
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กลุมจิตอาสา ลูกเสือชาวบาน สโมสรโรตารี่สองพี่นอง กลุมแมบาน กลุมสตรี     
โรงเจฮกเฮงต๊ัว กลุมคณะกรรมการชุมชน ในการจัดกจิกรรมดูแลเรือ่งเหตุ
เดือดรอนและรําคาญตางๆ แหลงที่ทําใหเกิดมลพิษหรืออาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ เชน ผูประกอบการกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตางๆ ที่ไมขออนุญาต 
หรือที่ไมสามารถดําเนินการไดในพื้นที่ การคุมครองผูบริโภคเพื่อความปลอดภัย 
ความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาดสดใหนาซื้อ สะอาด ปลอดภัย ลางตลาดสด
อยางสม่ําเสมอ มีการตรวจเย่ียมตลาดนัด รานคา รานอาหาร ตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร เพือ่ประโยชนของผูซื้อและผูขาย สงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกบั
สิ่งแวดลอม และรายไดประชาชนทุกกลุมวัยไดรบัการศึกษาอยางหลากหลาย 
และเทาเทียมกัน เปนการศึกษาและเรียนรูไมสิ้นสุด ต้ังแตกอนวัยเรียน อนุบาล 
ประถม มัธยม วัยทํางาน โรงเรียนผูสงูอายุ สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน       
การฝกอบรมอาชีพ ทัง้การเรียนและการอบรมสถานที่ตางๆ การศึกษาออนไลน
บนโซเชียล อีกทัง้พัฒนาโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองสองพี่นองในทุกๆ ดาน     
ใหเปนผูนําดานการศึกษาของทองถ่ินในจังหวัดสุพรรณบุรี และตอยอดสู
ระดับประเทศ เพื่อความภาคภูมิใจของคนเทศบาลเมืองสองพี่นอง ผูปกครอง 
ประสานงานความรูการพฒันาไปยังสถาบันตางๆ นอกพื้นที่ เชน ศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ 
โดยทําใหเทศบาลเมืองสองพี่นองเปนผูนําทางดานการศึกษา ในระดับคุณภาพ
และตอยอดสูระดับประเทศ จัดสวัสดิการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน
ทุกกลุมวัยต้ังแตเด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุน วัยทํางาน ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูเจบ็ปวยติดเตียง กลุมสตรี กลุมเปราะบางเรรอน และผูมรีายได
นอยเหลาน้ีควรไดรับการพทิักษสทิธ์ิตางๆ และมีกจิกรรมที่เหมาะสม เชน การทํา
กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ เชิดชูผูสูงอายุทําใหเกิดความภาคภูมิใจในการเปน
ทรัพยากรทีท่รงคุณคาดานบุคคลของเทศบาลเมืองสองพี่นอง เสริมสรางความ
อบอุนความสามัคคีของครอบครัวและสรางชุมชนเอื้ออาทร สงเสริมการสันทนา
การ การออกกําลังกายและกีฬาในชุมชน จัดทําศูนยเรียนรูเพื่อใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ลดปญหายาเสพติด อบายมุข เมาแลวขับ และเด็กติดเกมส สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางสงัคมและการบรหิารจัดการในชุมชนและ
ทองถ่ินในนามกรรมการชุมชนต้ังแต รวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ        
รวมทํางาน รวมประเมินผล สิ่งที่ดําเนินงาน เชน การเขาฟงในการประชุมสภา
เทศบาลในการจัดทําโครงการในเทศบัญญัติ เพื่อรบัทราบ เสนอแนะ ติ ชม     
ผลการทํางานตางๆ ของผูบริหารและสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ดําเนินงานใน
การอนุรกัษฟนฟูงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเฉพาะ "งาน
สงกรานตหรืองานโรงไฟฟา" ที่เปนงานประเพณีอยูคูกับเทศบาลเมืองสองพี่นอง
ยาวนานกวา 80 ป สนับสนุนงานลอยกระทงวัดอมัพวัน งานเทศกาลกินเจ การ
จัดทําขอมลูดานภูมิปญญาทองถ่ิน ประวัติชุมชน การละเลนในอดีต อาหารพื้นถ่ิน
เพื่อแสดงความเปนตัวตนและอัตลกัษณของชุมชน ตอยอดจดัทํา สานตอในเรือ่ง
การทองเที่ยวทองถ่ินเชิงสรางสรรคตอไป เชน ประวัติของอาํเภอสองพี่นอง ตลาด
บางลี่ (ตลาดนํ้าสองฤดู) หลวงพอโหนง สมเด็จพระสงัฆราช องคที่ 17 หลวงพอ
สดและโรงเจฮกเฮงต๊ัวที่มีฮุดโจวพระทองคําที่ศักด์ิสทิธ์ิเปนที่เคารพบูชาของผูคน
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เช้ือสายจีนในตลาดบางลี่ การเดินทางเขากรุงเทพโดยเรือเมลแดง และรถเมลแดง 
ที่นับวันจะเลอืนรางหายไป เพือ่ทําเปนจุดเช็คอินและการทองเที่ยว 

 2.3 ความทุกขไดรับการแกไข ดําเนินงานนโยบายเรงดวน ดังที่กลาวมาแลว 
 2.4 สิ่งแวดลอมยั่งยืน สิ่งแวดลอม พื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะไดรับการดูแล

รักษา ทํานุบํารงุ สะอาด ปลอดภัยสวยงาม ไมทรุดโทรม ถนนสายตนไมที่
สวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวมากข้ึนเปนจุดเช็คอินสําหรบัผูมาเยือน มีภูมิทัศน
เมืองที่ดีเหมาะกบัสภาพเมืองและการคมนาคมที่เปลี่ยนแปลง สงเสรมิการบรโิภค
ผักปลอดสารพิษ เมืองปลอดกลองโฟมใสอาหาร มีนํ้าประปาที่ดี สะอาด ไหล
สะดวก สงเสริมการติดต้ังบอดักไขมันและการบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือน มีการ
อนุรักษนํ้าในคูคลอง มกีารจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ ขยะไมตกคาง     
มีการคัดแยกขยะในชุมชนตามหลัก 3R ประชารัฐ และลดปริมาณขยะ มลพิษถูก
จัดการดูแลอยางเหมาะสม และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนการดําเนินการของอาสาสมัครพิทกัษสิง่แวดลอมทองถ่ิน (อถล.) 
สงเสริมพลังงานทดแทน เชน การใชโซลาเซลล 

 2.5 เปนเมืองแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี มแีผนงานชัดเจนดัง
วิสัยทัศนและพันธกจิเพือ่เปนยุทธศาสตรในการพฒันา ระดมความคิด เพื่อมา
จัดทําเปนแผนพฒันาทองถ่ิน 5 ป แผนปหรือเทศบญัญัติและแผนดําเนินงาน
ตอไป พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลใหมีความรูความ
เช่ียวชาญเปนมืออาชีพในการทํางาน สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแบง
เบาภาระในการทํางานและลดข้ันตอน ลดเวลาการรอคอยของผูมารับบริการ 
เพื่อใหเปน One Stop Service เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีความสุข ภายใต
บรรยากาศในการทํางานทีเ่อื้อตอคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี มีความสมศักด์ิ
ศรีและภาคภูมใิจ  การเปนเจาหนาที่เทศบาลเมืองสองพี่นองสรางสรรคนวัตกรรม
การพัฒนาเมืองสองพี่นองใหมๆ เพือ่ใหเมืองสองพี่นองนาอยูมากย่ิงข้ึน  
สนับสนุนการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี ใหบุคคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การบริการ ตามมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีกระบวนการจัดการ
ขอรองเรียนอยางเปนระบบ  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนทีป่ระจักษทัง้ทาง
เว็บไซต เฟสบุค เอกสาร เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ จอประชาสัมพันธ
อิเล็คทรอนิกส เพือ่ความฉับไวทันสถานการณและขอมลูถูกตอง มีการรวมมือกับ
หนวยงานอื่นๆ เปนภาคีเครือขายในการทํางาน ลดรายจายที่ไมจําเปนและเพิม่
รายไดโดยการจัดเกบ็ใหไดตามแผนที่ภาษี ใชงบประมาณอยางประหยัด คุมคา 
ดวยความโปรงใส สุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนชาวเมืองสองพี่นอง 
ทานประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ดิฉันและคณะผูบรหิารขอยืนยันกับสภา
เทศบาลเมอืงสองพี่นองวาการกําหนดนโยบายดังกลาว อยูบนพื้นฐานของขอมลู
และการปฏิบัติไดจริง ตามภารกจิของเทศบาลเพื่อพฒันาทองถ่ิน ดิฉันและคณะ
ผูบริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ใหเจริญกาวหนาบรรลุ
ตามนโยบายเปนผูนําในการพฒันาและผลที่เกิดข้ึนจะเปนประโยชนสุขของชาว
เทศบาลเมอืงสองพี่นองอยางย่ังยืน ทั้งน้ีตองขอความรวมมอืจากทานสมาชิกสภา
เทศบาลอันทรงเกียรติ ทานหัวหนาสวนการงาน ตลอดจนลกูจาง พนักงานทุก
ทาน ที่จะนําพาเทศบาลเมอืงสองพี่นองของเราไปสูการทํางานที่มีคุณภาพและ
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เปนที่ยอมรบัของประชาชนเมืองสองพี่นอง เมืองสองพี่นองจะตองกลบัมามกีาร
พัฒนาอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ ตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากสภาเทศบาล 
หัวหนาสวนการงาน พนักงาน ลูกจาง ทุกคน 

นายมานิตย ช่ืนจิตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาเทศบาล แกไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2554 ในหมวด 10 ในเรื่องการแถลงนโยบาย      

ขอ 123 วรรค 2 เมื่อ ผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ินแลวให
ประธานสภาทองถ่ินดําเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ินซกัถามและอภิปรายรวมกัน 
เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินไดมีมติใหซักถามและอภิปรายเปนประเด็นๆ ไป 

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะซกัถามหรืออภิปรายเพิม่เติมหรอืไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายอภิชัย เสารแสง เรียนประธานสภาเทศบาล เรียนนายไพทูรย วงศวีรกลู นายอําเภอสองพี่นอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพอยางสงูย่ิง สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีเมอืงสองพี่นอง 

กอนอื่นในฐานะผมอภิชัย เสารแสง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสองพี่นอง เดิมรบั
ราชการครูไดรบัแตงต้ังใหเปนครผููทรงคุณคาแหงแผนดิน และไดรับรางวัลครผููทํา
ประโยชนดานการศึกษาและพระศาสนาของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ขอตอนรับ 
ขอช่ืนชมยินดีในนามของสมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ ปลัดเทศบาล พี่นอง
ประชาชนคนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง นโยบายผมไดอานมาสองวัน ขอเนน
สั้นๆ เอาไวเล็กๆ นอยๆ ทานนายกชนิษา ทานเกิดทีส่องพี่นอง ในสายนํ้า          
สองพี่นองคลองใหญๆ เช่ือมโยงมีอาวเลก็ๆ อยูอาวหน่ึง ซึ่งเปนอาวในบานผม
พอดี อาวเล็กๆ ตรงน้ีสรางนายกเทศมนตรสีามคน รักษาการอีกคนหน่ึง นายนิยม 
ทวิพัฒน นายกเทศมนตรีคนแรก เมื่อกอนบานลุงกมลนาสาราตรงน้ัน พีส่าวนา   
สาราไปเปนสะใภรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะน้ัน ขุน
เกษมตรานุรักษ แลวก็นายนิยม ทวิพฒันนายกคนแรกบานอยูตรงน้ัน ตอมา       
นายยศ สุรพลชัย นายกอิ้งบานอยูอาวทาเรือกอนบานนาฮอแมนายก จากน้ัน
นายกมล ทวิพฒัน รักษาการอยูชวงหน่ึง นายทองหยด จิตตวีระ นายชัยวัตร 
ฉันทดิลก  เปนเขยสองพี่นองทั้งหมด ที่กลาวนายกทั้งหมดเลย ลงมาถึงอําเภอเกา 
มาถึงตรงน้ีนายกชนิษา ก็ถือวาในสายนํ้าสําคัญกอเกิดบุคคลที่สําคัญมากมาย 
นายภัคพงษ ทวิพัฒน เปนผูวาเพชรบรุีตอนน้ี ลูกของนาสายหยุด ลุงอยูเปน
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สายนํ้าเล็กๆ แตสรางบคุลากรมากมาย        
ก็ช่ืนชมยินดีทานนายก นโยบายทั้งหมดการเขียนกเ็ขียนกวางๆ โดยทัว่ไป ก็คงไม
มีอะไรติติง อยากจะเพิ่มเติมในสิง่ตางๆ ทีม่ันเรงดวน ทานนายก ทานสมาชิกสภา
เทศบาล พฤติกรรมที่ไดเห็นในพื้นที่ของเราเขตเทศบาลเมอืง วันน้ีชุมชนเราขยาย
ข้ึน เกิดบานจัดสรรคนเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมาก ปญหานํ้าประปาที่มันไหล
นอยเพราะวาเราผลิตเทาเดิมคนใชกันมากข้ึน ประชาชนในเขตเทศบาลแบงเปน
สามกลุมใหญๆ  ทานนายกไปทานเห็นหมด กลุมแรกเด็กๆ เปนกลุมต้ังแตอนุบาล 
เยาวชน นักเรียน จนถึงนิสิตนักศึกษา กลุมที่ ๒ วัยทํางาน ขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาที่ พอคาแมคา รับจาง กลุมที่ ๓ ผูสูงอายุ เพราะฉะน้ันในพื้นที่เหลาน้ี 
สามกลุมน้ีปญหาสําคัญคือปญหาความยากจน ปากทอง ยังคิดอยูวาในชุมชน
เจริญอยางเรา คนยากจนยังมอียูมาก ไมวาจะเปนทีอ่ยูอาศัย หนาที่การงาน         
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ผูแกผูเฒา รบัเบี้ยยังชีพบาง ลูกหลานสงใหกินบาง ลูกหลานก็รับจางไป เปนเชนน้ี 
ขอฝากนายกเทศมนตรเีรือ่งปญหาปากทองขอใหมาเปนอันดับที่ ๑  

 อันดับที่ ๒ เรื่องโควิด-๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เขาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถจัดซื้อไดตามความเปนไปไดของงบประมาณทองถ่ิน ฝากนายกเทศมนตร ี

 และเรื่องตลาดบางลี่น้ีกเ็ปนปญหาใหญ ทุก อบต. ทุกเทศบาล ทุกตลาดใน
ประเทศไทย การจัดระเบียบแมคามันไมงาย ทุกอยาง แมคาอยูภายนอกเทศบาล
ก็มี ข่ีจักรยานมาบาง อายุกป็ระมาณ ๖๐-๗๐ ออกมาขายของเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน        
เปนที่นาเห็นใจ ฉะน้ันการจะจัดระเบียบอะไร ยอนกลับไปประมาณ ๒๐ ป สมัย        
นายพงิค รุงสมัย นายทรงฤทธ์ิ พิมพโพธ์ิ พ.ต.ท.เฉลียว สวางศิลป สวป. ในขณะ
น้ัน ผมไดเสนอจัดใหมีการทําถนนระบบ One way เพื่อความสะดวกในการขนสง 
การจอดรถสงของ ซื้อของเปนระเบียบข้ึน จากน้ันในตลาดบานเราเคยมี
ศูนยการคาตางๆ หลายสาขา แนวโนมอาจมี บิ๊กซเีขามาก็ได พอคาแมคาทั้งหมด
น้ีเขาไมกลัวโควิด-๑๙ เขากลัวอดตายจริงๆ เพราะฉะน้ันตลาดนัดหลายแหงทั้ง
ใหญและเล็กกระทบเขามามาก จึงฝากนายกเทศมนตรี ไมตองแตะตองอะไรเขา 
จัดระเบียบใหมจีุดคัดกรองเพราะคนภายนอกเขามามากมาย สวนเรื่องพอคา
แมคาคอยเรียกผูประกอบการมา คุยกันกอนวาระเบียบวากนัอยางไร ถานายกมี
เวลาลองไปดูกําแพงแสนนครปฐม หลายปที่แลวที่ไปดู ถนนซอย ๒ นครปฐมมุง
หนาข้ึนกรุงเทพฯ เชาเวลา ๐๕.๓๐ น. เขาปดถนนใครตองการขายอะไรก็ขายได
เลย มีเวลาใหขาย รถยนตไมตองเขา เดินซื้อ ครบเวลาออก   อยูในที่ที่จัดให 
หลายเทศบาลทําแบบน้ีกันหมดแลว แมแตจงัหวัดสพุรรณบรุี  เปนกติกาวา
รถยนตไมตองเขา เดินซื้อขายกันไดเลย อยากซื้ออะไรซื้อเลย พอคาแมคาขายกัน
อยางมีระเบียบ ตรงน้ีคือปญหาเรงดวน  

 ในสวนตลาดนัด จัดถนนคนเดินได ทําไมเราไมทําของเทศบาลบาง เอาฟารมไข  
สวนปลกูผกั บอปลา เอาผูผลิต ผูประกอบการพบปะประชาชนเลย 
นายกเทศมนตรีจัด ซื้อไดราคาถูก ไดของสด เทศบาลมรีายได ตรงน้ีเพิ่มเติมไวให 

 ตอไปคือการศึกษาวันน้ี ผูบริหารสถานศึกษา ครูบาอาจารยมากันหลายทาน          
การจะสรางทองถ่ินใหพฒันาตองสรางคนกอน จงัหวัดสพุรรณบุรีเปนจงัหวัด    
นํารองในการพัฒนามนุษย ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘ นายบรรหาร ศิลปอาชา 
พรรคชาติไทย ได ส.ส. ๙๕ ที่น่ัง ในนามพรรคชาติไทย เปนแกนนําจัดต้ังรฐับาล 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ นําช่ือทูลเกลาฯ พรอมคณะรัฐมนตร ีและนายกรัฐมนตรี
รับสนองบรมราชโองการ เปนนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑ จากน้ันคณะรัฐมนตรมีีมติ
ตองพัฒนาคน เปนความภาคภูมิใจรวมกันจังหวัดสุพรรณบรุเีราเปนจงัหวัดนํารอง 
โครงการเยาวชนคนดี ศรีสุพรรณ เปนโครงการเสริม ที่กลาวมาใหนายกเทศมนตรี
ฟง คือวา เราตองพฒันาเด็กๆ โดยเริม่ต้ังแตระดับช้ันอนุบาล ประถมวัย จะเปน
ดานสุขอนามัย อาหารการกิน การออกกําลงักาย การจัดการศึกษาที่ดี ใช
บุคลากรใหเหมาะสม ถูกตอง วางงานใหเหมาะกับคน จงึขอฝากนายกเทศมนตรี
ไว เรื่องเหลาน้ีเปนเรื่องสําคัญ สิ่งแวดลอมเมื่อหลายปกอน บางลีเ่ลก็จากโรงสี
เสี่ยเพง ไปสุด รางกระทุม สุดเขตเทศบาลตรงน้ัน แหลงนํ้าจากสายนํ้าคลองสอง
พี่นอง และอาวเล็กๆ ในคลองซอยอีก ตองมีการกําจัดผักตบชวา ในชวงเดินหา
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เสียงไดรับเรื่องรองเรียนมากมาย ตองพฒันาคลองสวยนํ้าใส จัดทําเปนโครงการ
และบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินไว         

 เรื่องการสรางงานในชุมชน เรามีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ผูเฒาผูแกหรือวัย
กลางคนน้ัน ใหสํารวจสรางรายไดใหหมด แลวเอางานมาลง จากบริษัท หางราน 
ตางๆ ใหไดทํางานใกลบาน 

 การพัฒนาคูขนาน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีทัง้หมด จะใหเกิดประโยชน
ตองบประมาณทั้งหมดน้ันตองต้ังไววา 

 ๑. ประโยชนการใชสอย ๒. ความคุมคาของงบประมาณ 
 พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน ขาราชการทั้งหมด น่ีคือครอบครัวเดียวกัน  

อยูในบานหลังที่ ๒ ที่เราตองมาอยู มาทํางาน ความดีคือที่มาของศรัทธา เมื่อเรามี
ความดีคนเขาก็ศรัทธา ฝากฝงนายกเทศมนตรี พวกเราพรอมยินดีใหความรวมมอื 
อะไรที่ดีมปีระโยชน ก็รวมกันเดิน รวมกันทํา ไมตองไปคิดวาพวกเขา พวกเรา 
พนักงานทัง้หมดก็มีความหวาดระแวงบาง ไดรบัฟงมาวาเกิดความวิตกกังวลวา
นายกเทศมนตรีคนใหมจะปรับเปลี่ยนไหม จะใหปฏิบัติหนาที่ตอหรือไม ฝากวา
หน่ึงชีวิตมีความหมายกบัหลายชีวิต ที่ทํางานอยูกบัเรา มีลกู มีแมและพอ มี
ผูสงูอายุตองดูแล การใหเลิก  หรือหยุดการทํางาน อาจไปกระทบถึง 3-4 ชีวิต 
วันน้ีผมมีของขวัญของในหลวงมามอบใหนายกเทศมนตรีในโอกาสเริม่ทํางาน 
ทานใหไว ๑๕ ขอ เอาขอ ๑ มาฝากเพียงขอเดียว คือ อยาทําลายความหวังของ
ใคร เพราะอาจเปนความหวังสุดทาย ที่เขาคาดหวัง เปนความวิตกในใจลึกๆ      
วันน้ีก็ถือโอกาสเรียนถึงปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี ใหรักเพื่อนรวมงาน              
พี่นองเราทุกคนเหมือนคนในครอบครัว คนเติบโตมากบัวัด รูความลําบากมา
อยางไรทุกๆ อยาง 

 ขอทําความเขาใจในคําแถลงของนายกเทศมนตรี ในหนาที่ ๔ ขอ ๒.๒ น้ี 
บรรทัดสุดทายของยอหนาที่ ๒ บริบาลชุมชนผมไมเขาใจความหมาย             
ถาเปลี่ยนไดก็เปลี่ยน 

 สุดทายตองขอขอบคุณนายอําเภอทีเ่สียสละเวลามารวมรับฟงการประชุม หัวหนา
สวนการงานทุกคน โดยเฉพาะนายกเทศมนตรผีมมีความคาดหวังวาจะนําพาลํา
นาวาลําน้ีลองลอยไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล ประโยชนทั้งหลายเกิดกับ
พี่นองประชาชนคนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่นอง ความดีทัง้หลายทั้งปวงวันน้ีเรา
มาอยูตรงน้ีไดอยางสงาราศรเีพราะเสียงของพี่นองประชาชน 

 ขอฝากสั้นๆ “หนานอกบอกความงาม หนาในบอกความดี หนาที่บอกความสามารถ”  
 เรามีความสามารถ เขาช่ืนชมเขาถึงเลอืกเรา 
 และสุดทาย “ตําแหนงเปนหนาที่ ความดีเปนตํานาน” 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อื่นๆ 
นางสาววัญญชิสา แดงลมลู มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมเีรือ่งทีจ่ะเสนอที่ประชุมหรือไม (ไมมี) 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธนกร ตันติไพจิตร เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่นอง ขอสอบถามในประเด็นของการฉีด 
สมาชิกสภาเทศบาล วัคซีนโรคพิษสุนัขบา ในชวงเดือนพฤษภาคมทีผ่านมาเทศบาลเมอืงสองพี่นองไดมี

การประชาสมัพันธผาน Facebook วาจะมีการออกหนวยเพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบาตามวัน เวลา ที่กําหนดไว ซึ่งในวันที่เทศบาลไดแจงกบัประชาชนน้ัน 
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ประชาชนไดเดินทางไปรอ ณ สถานที่ทีป่ระชาสัมพันธไวปรากฎวาไมมีวัคซีนโรค
พิษสุนัขบา ฉีดใหกับสัตวเลี้ยงของประชาชน อยากทราบสาเหตุวาเกิดจากอะไร 
ถึงไมมีการช้ีแจงกบัประชาชนทั้งทาง Facebook หรือทางเสียงตามสาย 

นายธีระ สัตยวาที กระผมขอช้ีแจงในเรือ่งการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา กอนอื่นตองขอโทษที ่
ผอ. กองสาธารณสุขฯ ดําเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา ไมทั่วถึง เหตุที่มกีารฉีดวัคซีนไมทั่วถึง

เน่ืองมาจากโครงการน้ีเปนโครงการของเจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ เปนโครงการทีท่ํา
จายงบประมาณ ๒ รอบ การจายงบทลีะครึง่ รอบที่ ๑ ตนป และรอบลาสุดทีผ่าน
มา โดยการจัดซื้อวัคซีนจะจัดซือ้จากเงินที่ไดรับการจัดสรรมา และทางผมไดทํา
การของบเพือ่การจัดซื้อแลวแตปรากฎวา หางรานที่ทางเราไดซื้อวัคซีนดวยน้ัน
ขาดตลาด เลยมีของไมเพียงพอตามการสั่งจอง 1,000 โดส ตอมาในเรื่องของ
การประชาสมัพันธเสียงตามสายเราน้ันเกิดเสียหาย ทางเราไดมีการแจงผาน
ประธานชุมชนแลวแตอาจจะไมทั่วถึง แตผมขอยืนยันวาขาดเพียงประมาณ 5 
ชุมชนเทาน้ัน 

นายธนกร ตันติไพจิตร จากที ่ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดช้ีแจงกระผมมปีระเด็นทวงติง 
สมาชิกสภาเทศบาล ประเด็นหน่ึง คือในเรื่องการประสานงานของเจาหนาที่ในหนวยงานของเทศบาล

ในแตละกองแยกกันบริหาร มีผูบรหิารในแตละกอง แตในทางความเปนจรงิน้ัน
เราอยูภายใตองคกรเดียวกัน การทํางานและการประสานงานคือสิ่งสําคัญ 
อยางเชน ในการประชาสมัพันธของรถกระจายเสียงของทางเทศบาล มีการ
ประชาสมัพันธใหกบัประชาชนทราบแตถึงวันที่ไดมีการนัดหมายใหไปรบัการฉีด
วัคซีน ซึ่งจากการทีป่ระชาชนไดรับฟงการประชาสัมพันธจากทางเทศบาลในวันที่ 
7 - 9 น้ัน ไมไดมีการแจงประชาสมัพันธของการเลื่อนการฉีดวันซีน แตประชาชน
กลับไดรับขอมลูการเลื่อนการฉีดวัคซีนผานทางสมาชิกสภาเทศบาลเปนการ
สวนตัว ผมจึงทวงติงในเรื่องของการประสานงานกันในแตละกองวาไมมีการ
พูดคุย หรือประสานงานกัน ผมคิดวาการประสานงานกันในแตละกองเปนเรือ่งที่
สําคัญที่ทําใหการทํางานราบรื่น ถายังไงผมขอฝากไปถึงประธานสภาเทศบาล 
หัวหนาสวนงานดวย 

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู ดิฉันเห็นดวยวาการประสานงานกันน้ันเปนเรื่องสําคัญ ในแตละกองของเรา 
ประธานสภาเทศบาล อาจจะมีขอบกพรอง ดิฉันขอฝากนายกเทศมนตรีดวย 
นางชนิษา วิมลวัฒนา กอนอืน่ขออนุญาตรับขอเสนอแนะและขอแนะนําของนายอภิชัย เสารแสง 
นายกเทศมนตรี  สําหรับนโยบายที่ไดนําเสนอไปเปนนโยบายพื้นฐาน ซึ่งเราไดกําหนดมาในชวงหา

เสียงและไดนํามาบูรณาการกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาของจงัหวัดสุพรรณบรุี 
นโยบายเลมน้ีเปนนโยบายที่เรากําหนดและเขียนข้ึนมาเพือ่เปนกรอบ เปน
แนวทางใหผูบรหิาร หัวหนาสวนการงานและสมาชิกสภาเทศบาลไดเดินกันใหถูก
ทาง ที่ผานมาเราไมทราบวาการบรหิารจัดการกันภายในกอง และภายในเทศบาล
กระทํากันมาอยางไร ปฏิบัติตามแบบแผนมากนอยเพียงใด แตในวันน้ีเมื่อดิฉันได
มีอํานาจในการเปนนายกเทศมนตรีอยางสมบรูณแบบ ดิฉันจะดําเนินการบริหาร
เทศบาลเมอืงสองพี่นอง โดยบรูณาการจากภาพรวมของเทศบาลเอง และในทุก
หนวยงานในเทศบาลจะถือแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกนั โดยในวันที่ 11 
มิถุนายน 2564 เราจะมีการประชุมกันเพื่อมอบนโยบาย แบงงานความ
รับผิดชอบใหกับหัวหนาสวนงานตางๆ เพือ่ใหทํางานอยางเปนเอกภาพ           
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มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการบริหารจัดการบุคลากรในกองไมซ้ําซอนกัน          
การทํางานเปนระเบียบแบบแผนดวยตัวช้ีวัดในการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเมื่อ
ผูบริหารไดกําหนดนโยบายในการทํางานใหกับหัวหนาสวนราชการแลว ก็จะ
นําไปสูการปฏิบัติ โดยมสีมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ราตองขอความรวมมือ เขามามี
สวนรับทราบการทํางานของพนักงานเทศบาล ซึ่งในเดือนมถุินายนทางเทศบาล
ตองจัดทําเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย แผนพัฒนาชุมชน โดยพอถึงชวงเวลา
จะขอใหทานผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ทําหนังสือถึงสมาชิก
สภาเทศบาลรวมทําประชาคมเพือ่ใหความตองการของพี่นองประชาชนเปนไป
อยางถูกตอง โครงการตางๆ ตองมาจากประชาชน 

นายธนกร ตันติไพจิตร ในประเด็นสักครูน้ีในเรื่องของวัคซีน 1,000 โดส เราจะมีการประชาสัมพันธใน 
สมาชิกสภาเทศบาล การดําเนินการเริ่มตนการฉีดวัคซีนเมือ่ใด และในจํานวนที่ไดมาน้ันสามารถนําไป

ฉีดใหกับประชาชนไดกี่ชุมชนไดครบหรือไม ถาไมครบเราจะประชาสมัพันธ
อยางไร ขอทราบเรื่องจรงิในประเด็นน้ี 

นายธีระ สัตยวาที เรื่องของปญหาวัคซีนน้ันงบประมาณและการจัดซื้อน้ันมงีบประมาณเพียงพอ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ในการจัดซื้อวัคซีน แตเน่ืองจากชวงน้ีแตละเทศบาลไดนําเงนิจัดซื้อวัคซีนพรอม

กัน ทําใหหางรานตางๆ ไดจัดซื้อวัคซีนแตมจีํานวนไมพอ ขาดตลาด ในรอบแรก
ทางเราไดโควตาเพียง 1,000 โดส ไมไดหมายความวาผมสัง่ซื้อเพียงแคน้ี แตจาก
น้ีไปผมไดมเีปาหมายทีจ่ะจัดซื้อใหเพียงพอตอความตองการตลอดทั้งป จากน้ีผม
จะดําเนินการปรับปรงุแกไขในสวนของขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนและสามารถเขามา
รับบริการที่กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมได 

นายธนกร ตันติไพจิตร กระผมมีความเขาใจในสวนทีผู่อํานวยการไดช้ีแจง แตในสิง่ที่ผมตองการทราบ 
สมาชิกสภาเทศบาล คือพอจะทราบหรือไมวากําหนดระยะเวลาวาจะมาชวงใด และมาในปริมาณ

เทาใด ซึ่งในจํานวนทีจ่ะไดรบัมา เพียงพอตอความตองการ ของประชาชนหรือไม 
ซึ่งพอจะประมาณการไดไหม ถาหากไมมีไมเปนไร แตผมอยากทราบเพื่อความ
ชัดเจน 

นายธีระ สัตยวาที จากขอมลูที่มอียูตอนน้ี วัคซีนจํานวน ๑,๐๐๐ โดส การฉีดวัคซีนไดดําเนินการฉีด 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ มาแลวประมาณ 12 ชุมชน ยังขาดอีกประมาณ ๗ ชุมชน ยังไมยืนยันวาจะเขามา

เมื่อไร ถาวัคซีนเขามาเมื่อไรจะแจงใหทราบลวงหนา ทั้ง อสม. ประธานชุมชน  
รถประชาสัมพันธ คาดวาวัคซีนที่ไดมานาจะเพียงพอตอประชาชน 

นายธนกร ตันติไพจิตร ประเด็นตอมาทีผ่มจะนําเรียนเพื่อปรึกษา ในประเด็นของรถดับเพลิงงานปองกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล และบรรเทาสาธารณภัย อยางที่ทราบกันวาประชาชนจะมีความสุข อยูอยาง

สบายใจ คือความปลอดภัยในชีวิต ในเหตุการณหน่ึงผมมีขอกังวลใจ มปีระชาชน
ในพื้นที่ในเขตเทศบาล แจงกับผมเปนการสวนตัว เวลาประมาณ 1 ทุม วาไดมี
เหตุเพลงิไหมหลงัสถานีบริการนํ้ามัน PT ของเขา ระยะหางประมาณ ๕๐ เมตร 
บริเวณตรงน้ันมีตนกกเปนจํานวนมาก ประชาชนมีความหวาดกลัววาไฟน้ันจะ
ลุกลามเขาไปในเขตบาน ขณะน้ันผมไดโทรแจงมายังงานปองกันของเทศบาล   
ซึ่งผมก็ไดรบีเดินทางจากที่บานไปยังจุดเกิดเหตุ พอผมถึงจุดเกิดผมไดรอ
รถดับเพลิงต้ังแตประมาณชวง 19.02 น. จนถึง 19.46 น. รถดับเพลิงเพิ่งถึง
บริเวณทีเ่กิดเหตุ ซึ่งในขณะน้ันเพลงิก็ไดลกุไหมในปริมาณทีเ่ยอะข้ึน หลงัจากที่
ชาวบานตรงจุดน้ันไดเห็นวาเพลิงมีความรุนแรงมากข้ึน ชาวบานก็เกิดความตกใจ 
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ซึ่งผมอยากจะทราบวา โดยปกติแลวรถดับเพลงิจะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุไดตอง
ใชเวลากี่นาที ซึ่งผมทราบวารถดับเพลิงของเทศบาลเรามี 6 - 7 คัน และในทาง
ความเปนจริงน้ันรถดับเพลงิของเรามีความพรอมในการใชงานกี่คัน และในชวง
วันที่เกิดเหตุรถดับเพลิงของเทศบาลสามารถใชงานไดกี่คัน 

นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา จากทีน่ายธนกร ตันติไพจิตร ไดแจงวาเกิดเหตุการณแบบน้ีข้ึน เหตุใดรถดับเพลงิ 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จึงใชเวลาในการเดินทางนานมาก ซึง่ทางหัวหนาสํานักปลัดจะขอไปดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจรงิอีกครั้งหน่ึงวาเกิดจากอะไรที่ทําใหการเดินทางไปยังจุดเกิด
เหตุนานขนาดน้ี สวนขอสอบถามที่วารถดับเพลิงของเทศบาลสามารถใชงานได
ทุกคันไหม ขอตอบวาสามารถใชไดทุกคัน มีการตรวจสอบใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
ทั้งในสวนอปุกรณประจํารถ รวมทั้งนํ้ามันเช้ือเพลิงจะตองพรอมในการใชงานเพื่อ
ออกไปดําเนินการแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนตลอด 24 ชม. และในสวน
ตรงน้ันหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลจะไปดําเนินการตรวจสอบใหวาปญหาเกิดจาก
อะไร 

นายธนกร ตันติไพจิตร ตองการทราบวาทําไมรถดับเพลิงถึงใชเวลาถึงจุดเกิดเหตุชาขนาดน้ี และในเดือน 
สมาชิกสภาเทศบาล พฤษภาคม ถึงชวงระยะเวลาทีเ่กิดเหตุน้ัน อยากทราบวารถดับเพลิงสามารถใช

งานไดจริงทั้งหมดกี่คัน และในปจจุบันน้ีรถดับเพลงิของเทศบาลเมืองสองพี่นอง
สามารถใชงานไดจริงทั้งหมดกี่คัน 

นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา ตอนน้ีรถดับเพลงิของเราสามารถใชงานไดทุกคัน มีการตรวจสอบและซอมแซม 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล อยูตลอดเวลา 
นายธนกร ตันติไพจิตร ผมตองการทราบวารถดับเพลงิทั้งหมด จํานวน ๖ คัน ที่เรามีแตละคันม ี
สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิภาพในการใชงานมากเพียงใด และอยากทราบวาในการบรรจุนํ้าใน 1 

ถังน้ัน สามารถดับไฟไดระยะเวลากี่นาที เจาหนาที่แจงวาในเดือนเมษายน     
และพฤษภาคมน้ันมีการต้ังเรื่องเบกิเพื่อการซอมรถดับเพลงิอยางตอเน่ือง          
แตในทางปฏิบัติรถดับเพลิงของเราไมสามารถใชงานได จึงเปนเหตุใหไมสามารถ
มาดับเพลิงไดทันเวลา ซึ่งทราบวาในขณะน้ันรถดับเพลงิของเทศบาลใชงานได
เพียงคันเดียว คือรถเบอร ๑ ซึ่งรถคันน้ีตองนําไปชวยในการลางตลาดสดของทาง
เทศบาล หรอืงานสาธารณะ ผมอยากทราบวาการต้ังเรือ่งเบกิคาซอมในชวงเดือน
เมษายน - พฤษภาคมน้ันมีการเบิกจายในการซอมแซมจริงหรือไม และหากมีการ
ซอมแซม ทางเทศบาลซอมแซมคันไหน และซอมอะไรไปบาง 

นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา ในสวนรายละเอียดของการซอมทางเราขอไปตรวจสอบขอมลูกอน แตเทาที่ทราบ 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคมที่ผานมาทางงานปองกัน มีการทําเรือ่งซอมปม

นํ้าของรถ เน่ืองจากรถมีการใชงานอยูเปนประจํา เหตุเพลงิไหมอาจจะไมได
เกิดข้ึนบอย แตทางงานปองกันไดนํารถไปชวยในงานลางตลาด พอรถดับเพลิงมี
การใชงานบอยครั้งทําใหปมนํ้ามีการระเบิด ซึง่ในชวงเดือนที่กลาวมามกีารเบิกคา
ซอมและเบิกจายจรงิ 

นายธนกร ตันติไพจิตร จากคําถามทีผ่มสอบถามไปน้ันไดขอสรปุวา ในขณะน้ีรถดับเพลงิสามารถใชงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ไดจริงทัง้ 6 คัน และในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคมน้ันมีการต้ังเรือ่งเพื่อซอม

รถดับเพลิงจริง ผมในฐานะคณะกรรมการสามัญอยากจะขอดูเอกสาร 
รายละเอียดทัง้หมดที่ทางเทศบาลไดทําเรื่องเบิกคาซอมวาซอมอะไรบาง คันไหน
บาง ผมขอใหความสําคัญกับเรื่องตรงน้ีเพราะเรื่องน้ีถือวาเปนเรื่องความปลอดภัย



21 
 

ของประชาชน ซึ่งเหตุเกิดข้ึนไมบอย แตถาเกิดข้ึนจะสรางความเสียหายให
ประชาชนอยางมาก ผมรบกวนฝากเรื่องน้ีไวดวย  

นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา เรื่องของการขอดูเอกสารทางสํานักปลัดเทศบาลยินดีทีจ่ะใหสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ไดตรวจสอบเอกสารการเบกิคาซอมแซม 
นางฐานิตา สินพูล ขอแจงใหทานประธานสภาทราบวาในชวงเวลาทีเ่กิดเหตุ ดิฉันไดรับสายสวนตัว 
สมาชิกสภาเทศบาล จากนายธนกร ตันติไพจิตร ซึ่งดิฉันอยูนอกพื้นที่ จงึสอบถามวาเหตุเกิดบรเิวณใด 

นายธนกร ตันติไพจิตรแจงวาสถานีบริการนํ้ามัน PT และอยูที่เกิดเหตุเพลงิไหม 
ซึ่งในวันเกิดเหตุน้ันเปนวันศุกร และในตอนกลางวันรถดับเพลิงไดนําไปชวยใน
การลางตลาด ดิฉันไดโทรแจงเหตุการณใหกบัปลัดเทศบาลไดทราบ ดิฉันคิดวา
เทศบาลเมอืงสองพี่นองตองใหความสําคัญใหมากกวาน้ี เพราะเห็นวาพนักงาน
เทศบาลและเจาหนาที่ขาดการประสานงานกันภายในองคกร จึงทําใหการทํางาน
ลาชา เราจะรับผิดชอบกันอยางไร 

นายมานิตย ช่ืนจิตร ขณะที่ผมปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีอยู โดยปรกติแลวเมือ่เกิดเหตุเพลงิไหม 
เลขานุการสภาเทศบาล ทางงานปองกันตองโทรมาแจงและขออนุญาตจากผมกอน แตวันน้ันไมมี

เจาหนาที่แจงมา ไดรับแจงจากนางฐานิตา สินพลู ประเด็นที่เจาหนาที่อยูเวรยาม
ของงานปองกันไมเครงครัดน้ัน ในฐานะปลัดเทศบาลก็ตองยอมรบัเรื่องน้ี แต
กระผมไดเนนยํ้างานปองกันตลอดเวลา ในเรื่องดูแล ตรวจสอบความพรอมของ
อุปกรณ และเครือ่งมอืตางๆ เพือ่ใหพรอมใชงาน แตในวันเกดิเหตุทางงานปองกัน
อาจจะพลัง้พลาด ละเลย เจาหนาที่ไมครบรถเลยออกไมได เทาที่ตรวจสอบ แตใน
กรณีที่เกิดเหตุตางพื้นทีเ่ราก็ชวยเหลือตลอด ประเด็นน้ีผมคิดวาเราดูแลตัวเราเอง
ดีหรือยัง ในการชวยเหลือนอกพื้นทีเ่ราเสียคาใชจายเอง นอยมากที่ทองถ่ินอื่นจะ
ชวยเหลือคานํ้ามันเรา แตมันเปนเรื่องมนุษยธรรมที่เราจะตองชวยเหลือได เพราะ
เรามีศักยภาพมากกวา ในงบประมาณหนาเราไดต้ังไวซื้อรถดับเพลิง กจ็ะบรรเทา
ความเดือดรอนได ที่มีอยูน้ันสภาพเกามาก 

นางฐานิตา สนิพูล ในกรณีน้ีอยากจะทราบวา ในวันที่เกิดเหตุชวงกลางวันไดนํารถดับเพลิงเขาไปชวย 
สมาชิกสภาเทศบาล ในการลางตลาด แตเหตุเพลิงไหมเกิดข้ึนชวงเวลาประมาณ 1 ทุม แตเหตุใด

ขณะที่รถดับเพลงิกําลงัดับไฟน้ันนํ้าในรถจึงหมด ทั้งที่พึ่งดับไฟไดไมนาน ตองการ
ทราบวาทางหัวหนางานไมไดมีการตรวจสอบกอนทีจ่ะนํารถออกมาดับเพลิงใหแก
ประชาชน ตองนํารถไปเอานํ้าใหมซึ่งเสียเวลาในการดับเพลงิไปเปนเวลานาน ซึง่
เพลงิของไฟน้ันจะไมมารอเรา 

นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา การลางตลาดก็ตองใชนํ้าในการลาง วันเกิดเหตุซอนข้ึนมาน้ีรถดับเพลิงคันที่เรา 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เอาไปดับเพลิงกบัคันที่ไปชวยลางตลาดน้ันเราใชนํ้าในการลางตลาดไปแลว ดังน้ัน
นํ้าในรถจึงไมเพียงพอในการดับไฟจงึตองไปเอานํ้ากอน ซึง่อาจจะใชเวลาไปบาง 
แตรถดับเพลิงเราไมไดมีคันเดียว เรามหีลายคัน 

นางวัญญชิสา แดงลมูล ในวันเกิดเหตุเราไมมรีถนํ้าคันอื่นหรืออยางไร ถึงเอารถคันทีล่างตลาดไปดูดนํ้า 
ประธานสภาเทศบาล เพื่อดับเพลิง 
นางฐานิตา สินพูล จากทีเ่ทศบาลเมืองสองพี่นองไดมีการจัดอบรมการซอมดับเพลิงอพยพหนีไฟ 
สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทุกคนทราบถึงข้ันตอนวาถาเกิดเหตุเพลิงไหมจะตองรายงานใครบาง ตามที่

ดิฉันไดเขารวมรับการอบรมของเทศบาลเมอืงสองพี่นอง ข้ันตอนจะเริ่มจาก
ปลัดเทศบาลตองนําเรยีนทานนายกเทศมนตรใีหทราบแตชวงน้ันไมมี
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นายกเทศมนตรี แตในขณะการเกิดเหตุการณจริงเหตุใดเจาหนาที่ของเรา        
หรือหัวหนาสวนการงานตางๆ ไมทราบเรื่องน้ี ทําไมไมใหความสําคัญเรื่องน้ี 

นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา ในคืนวันเกิดเหตุทางหัวหนางานปองกันไดรายงานปลัดเทศบาลไปแลว แตอาจม ี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล การขามข้ันตอนไมไดรายงานใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  แตรายงานให

ปลัดเทศบาลทราบแลววาไดออกไปปฏิบัติหนาที ่
นายอภิชัย เสารแสง ผมขอตอในประเด็นน้ี สาเหตุของปญหาเกิดจากตนทาง นํ้าตองเต็ม เครื่องยนต 
สมาชิกสภาเทศบาล ตองพรอม เจาหนาที่ตองเตรียมพรอม ปญหาเกาๆ เกิดจากผูสัง่การใหเจาหนาที่

งานปองกันออกไปปฏิบัติหนาที่ ใครบางทีส่ามารถสั่งการไดหากเกิดเหตุเพลิงไหม
ในครั้งหนาอกี เพราะในบางครั้งเจาหนาที่ไมไดรับคําสั่งจากผูอนุญาต เลยทําใหไม
กลาทีจ่ะออกไปปฏิบัติหนาที่ไดทันท ี

นางชนิษา วิมลวัฒนา ปญหาเรือ่งงานปองกัน จากที่นายอภิชัยไดสอบถามวาใครตองสัง่การใคร  
นายกเทศมนตร ี งานปองกันสัง่การโดยตรงไมตองมกีารผานนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล ไมตอง

ผานใครทั้งสิ้น ประชาชนที่อยูในจุดเกิดเหตุสามารถโทรแจงไปที่ศูนยดับเพลิงรถ
จะออกไดทันที และผูบงัคับบญัชาจะแจงตามหนวยงานอีกทีหน่ึงภายหลัง ทีผ่าน
มาเราไมทราบวามีข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางไร ๑๐ กวาปที่ผานมาบรหิาร
จัดการอยางไรเราไมทราบ แตตอจากน้ีจะมีการบรหิารจัดการในรูปแบบใหมที่
ชัดเจนย่ิงข้ึน และในทกุคําแนะนําของสภาเทศบาล พวกเราพรอมนอมรบัเพื่อที่
นํามาพัฒนาและปรับปรุงในเรือ่งของการทํางาน ในสวนของพนักงานใหดีข้ึนใน
ทุกอง และตอจากน้ีหากมปีญหาหรือวาตองการไดรบัการสนับสนุนในสวนใด 
สามารถแจงใหกับนายกเทศมนตรทีราบไดทันที และนายกเทศมนตรจีะออกคําสั่ง
โดยตรงไปยังงานน้ันๆ 

นายอภิชัย เสารแสง ฉะน้ันถาการออกปฏิบัติงานหัวหนางานไมไดสั่ง ผูบรหิารไมรับรูในการที่เจาหนาที ่
สมาชิกสภาเทศบาล ไปปฏิบัติงาน หากเกิดความเสียหาย เกิดปญหาข้ึน เชน รถมีปญหา หรอื

เจาหนาที่เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ใครที่จะเปนผูรบัผิดชอบในเรื่องของทรัพยสิน
ทางเทศบาล หรือความปลอดภัยของพนักงาน และอีกเรื่องเราควรมีรถกูชีพเพื่อ
บริการประชาชน 

นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา แจงใหทราบอีกครัง้ ในเรื่องของการสั่งการเมื่องานปองกันไดรับการแจงเหตุดวน 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เหตุราย หรือเพลิงไหม หากรอการสั่งการตามลําดับน้ันคงไมได ดังน้ันหาก

เจาหนาที่ปองกัน ไดรับการแจงเหตุแลวตองดําเนินการออกไปปฏิบัติงานโดย
ทันที และหลงัจากที่ออกปฏิบัติหนาที่แลว เจาหนาทีจ่ะแจงใหกับผูบงัคับบญัชา
ทราบตามลําดับช้ันข้ึนไป เพราะการปฏิบัติงานตรงน้ีตองใชความรวดเร็ว วองไว 
เพราะเปนเรือ่งของความเดือดรอนของประชาชน โดยตองรบีแกไขปญหาไดอยาง
ทันที จะรอคําสัง่จากผูบงัคับบญัชาน้ันไมได เพราะบางครัง้ผูบังคับบญัชาอยูนอก
พื้นที่ หรือติดตอไมได ฉะน้ันเจาหนาที่ตองดําเนินการทันทีแลวรายงานในลําดับ
ตอไป 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล ผมขอฝากไว 2 เรื่อง เรื่องที่ ๑ คือเรื่องของระบบเสียงตามสายที่มีการชํารุด 
สมาชิกสภาเทศบาล ตองการทราบวาจะมกีารดําเนินการซอมแซมเมือ่ใด ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา

เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่องที่ ๒ คือเรื่องการประสานงานกันในระหวางหนวยงาน จุดมุงหมายของ

สมาชิกสภาเทศบาลก็คือเปนประชาชน ซึ่งปญหาที่ชาวบานเจอในขณะน้ีคือ 
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ปญหาเรือ่งดอกธูปที่เมื่อเวลาลมพัดทําใหดอกธูปปลิวกระจายไปทัว่ เคยมีการ
ประสานงานจะนํารถแบ็คโฮไปขุด แตมีการอางวารถเปนของกองอื่นควรที่จะไป
แจงกองที่ดูแลเรือ่งน้ี ผมอยากทราบวาการทํางานของเทศบาล เราทําเพื่อ
ประชาชนใชหรือไม ดังน้ันถาเรามกีารประสานงานกันระหวางหนวยงานไดเรา
ควรจะทํานะครับ ผมมองเห็นวาเปนการดีดวยซ้ําไป อยางเชนในการลางตลาด
แทจรงิแลวเปนงานของกองสาธารณสุข แตไดรับการสนับสนุนจากงานปองกัน
ดังน้ันเรือ่งอื่นกเ็ชนกัน หากเรารอวาใหแจงกองเจาของเรื่อง ผมวาประชาชน
อาจจะรอไมได และอาจกอใหเกิดความเสียหาย ซึ่งผมไดปรกึษากับปลัดเทศบาล
วาเทศบาลเมืองสองพี่นองของเราเปนเทศบาลขนาดใหญ ถาเราตองรอการ
สนับสนุนของหนวยงานอื่นมาชวยบางครั้งอาจจะไมทันตอความตองการของ
ประชาชน ผมเลยเสนอตอปลัดเทศบาลวาถาทางเทศบาลของเราสามารถจัดซื้อ
รถแบ็คโฮ รถเทรนเลอร รถตัดหญา อุปกรณที่จําเปน สิ่งทีอ่าํนวยความสะดวก 
หรอืสิ่งที่ชวยลดการทํางานของบุคลากรเพื่อใหบุคลากรทีเ่หลืออยูไปทําหนาที่
อยางอื่น โดยไมไดใชงบประมาณอยางสิ้นเปลืองและใหมีความคุมคาที่สุด อยางไร
ผมขอฝาก 2 เรื่องน้ีไวดวย 

นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา ในสวนของรถแบ็คโฮที่จะใชในการกําจัดวัชพืช ขณะน้ีทางงานปองกันได 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการหาขอมลูเพื่อที่จะบรรจุเขาแผนพฒันาของทางเทศบาลแลว เพื่อที่จะ

ทําการจัดซื้อตอไป ทางเทศบาลเราจะทําการจัดซื้อเปนของทางเทศบาล โดยใน
ครั้งตอไปเราจะไดไมตองขอความอนุเคราะหทาง อบจ. มาใชโดยตลอด ซึ่งขณะน้ี
เราไดรบัความอนุเคราะหทาง อบจ. ในการยืมรถแบ็คโครมาใชในการแกปญหา
ใหกับประชาชน ซึ่งบางครัง้อาจไมเปนที่เพียงพอตอปญหาของประชาชน ขณะน้ี
ทางเราไดดําเนินการหาขอมลูเพือ่นําเขาแผนพัฒนาเทศบาล และรอการจัดทํา
แผนใหเปนตามข้ันตอนตอไป 

นายมานิตย ช่ืนจิตร ขอตอบคําถามในสวนที่นายอภิชัย เสารแสง ไดสอบถามมาการฝกซอมการกูชีพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ทางเราไดจัดสงคนเพื่อเขารบัการอบรมแลว ตามหลักสูตร ๖ วัน และตอนน้ีไดทํา

การฝกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 อยู แตเน่ืองจากสถานการณ
โควิด – 19 จึงทําใหบุคลากรไมสามารถเขารับการฝกอยางตอเน่ืองได แตตอนน้ี
ไดรับการประสานงานจากทางโรงพยาบาลแลววาทางโรงพยาบาลจะทําการขอ
อนุญาตใหจัดต้ังกูชีพกูภัยให ซึง่ตอนน้ีเราไดต้ังงบประมาณไวเรียบรอยแลว           
ถาสถานการณเรียบรอย  จะดําเนินการจัดต้ังได ซึ่งจะไดดําเนินการดูแล
ประชาชนไดอีกทางหน่ึง สวนในเรื่องเสียงตามสาย ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร
และงบประมาณ ไดจัดเตรียมงบประมาณไวในชวงปลายปน้ีถามีเงินงบประมาณ
เหลือจายก็จําดําเนินการโอนงบประมาณ เพื่อทําการจัดซื้อ เน่ืองจากระบบเสียง
ตามสายเสียโดยเหตุการณสุดวิสัย ฝนตกจํานวนมากหลังคารั่ว ทําใหฝาพงัโดน
ระบบเสียงตามสาย เราไมไดมีการต้ังงบไวลวงหนาทําใหไมสามารถทําการจัดซือ้
ไดทันที ปรึกษาหารือกบักองยุทธศาสตรตลอดไมไดน่ิงนอนใจ 

นายธนกร ตันติไพจิตร ขอปรึกษาทําความเขาใจกัน ไมวาจะเปนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการงาน การทํางานน้ันจะตองสอดคลองกัน ผมเช่ืออยางบรสิุทธ์ิใจวา

ทุกองคกรมหีัวใจหลักและเปาหมายเดียวกัน คือการบรกิารประชาชน ซึ่งในบริบท
ของสมาชิกสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ ทําหนาที่ตรวจสอบ ควบคุม ถวงดุล 
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ที่สําคัญอกีที่เราปฏิบัติกันตลอดเวลา คือการนําความทกุข ความเดือดรอนของ
ประชาชนมาแกปญหา โดยระดมความคิดเห็นทุกภาคสวน ในการประชุมสมัย
สามัญในวันน้ี ซึ่งในความเปนจริงแลวน้ันทางคณะผูบริหารไดขอใหมีการประชุม
ในวันที่ 7 มิถุนายน ซึ่งกอนหนาน้ีทางสภาเทศบาลและคณะผูบริหารไมเคยไดทํา
การประชุมรวมกัน หรอืแสดงความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งทําใหการทํางานน้ันเปนไป
อยางไมชัดเจนซึ่งตรงน้ีเปนขอเท็จจรงิใชหรอืไม ซึ่งในวันที่ 7 มิถุนายนทางเราขอ
ช้ีแจงถึงสาเหตุที่ไมสามารถเขาประชุมกบัทางคณะผูบรหิารได เน่ืองจากในวันน้ัน
ทางสภาเทศบาลฯ ไดมีกําหนดไปรับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ซึ่งตรงน้ีทางสภา
เทศบาลของเราไมไดมีความน่ิงนอนใจทีจ่ะเขารับฟงการแถลงนโยบายของทาน
นายกเทศมนตรี โดยทางเราไดทําการเลื่อนการฉีดวัคซีนจากวันที่ 8 - 9 ข้ึนมา
เพื่อเขารับการฉีดวัคซีนพรอมกันในวันที่ 7 มิถุนายน เพื่อทางเราไดมเีวลาในการ
พักฟนรางกาย เพื่อพรอมในการประชุมในวันที่ 9 มิถุนายนน้ี ซึ่งพอถึงวันน้ี
สมาชิกสภาเทศบาลแตละคนยังมีผลกระทบจากการไปฉีดวัคซีนอยู และอีก
เหตุผลหน่ึงทีท่างเราขอเลื่อนการประชุมสภาสมัยสามญัในครั้งแรกน้ัน คือทางเรา
ตองใชเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเปนจํานวนมาก เพื่อเตรยีมพรอมตอการ
ประชุมในครัง้น้ี ตลอดระยะเวลาทีส่ภาเทศบาลไดทํางานรวมกันมา เราทํางาน
ดวยกันแบบพี่นอง มีเรือ่งอะไรเราสามารถคุยกันไดตลอดทุกเรื่อง ซึ่งทางสภา
เทศบาลไดทําเรื่องขอไปกับทางผูวาราชการจงัหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอเลื่อนการ
ประชุมสมัยวิสามัญ เพราะวาเราเล็งเห็นในขอเท็จจรงิดวยเหตุผล ที่ไมไดมีความ
อคติ หรือกลั่นแกลง เรามีการแจงไปกับทางผูวาราชการจังหวัด แตเมื่อผูบริหาร
น้ันไมเห็นดวยประธานสภาจงึไมมีขอโตแยงที่จะไมมาประชุมสภาในสมัยสามญัได 
ขอน้ีทําใหเราเห็นวาในการทํางาน เรามหีลักการ มีเหตุผล และในการทํางานที่
ผานมาน้ัน มีประชาชนจํานวนมากเขาใจผิด วาทําไมสภาเทศบาลไมลงพื้นที่
พบปะประชาชนบาง ทําไมทิ้งใหคณะผูบรหิารไดลงพื้นทีเ่พยีงลําพงั ซึ่งตรงน้ีเรา
อาจจะทํานอยไป เพราะการทํางานเพื่อพี่นองประชาชนน้ันเราไมสามารถแบง
แยกกันได ทุกองคกรน้ันตองประสานกันทํางานเพือ่พี่นองประชาชน ที่ผานมาน้ัน
ชองทางในประสานงานของสมาชิกสภาเพื่อชาวบานน้ัน เราไดประสานงานกบั
เจาหนาที่ เชนเรามีปญหาในเรื่องของรถขยะ ระบบนํ้าประปา ทางเราประสานไป
ยังเจาหนาที่โดยตรง ผูเกี่ยวของ โดยทีเ่ราน้ันไปไดประสานไปยังคณะผูบรหิาร 
เจาหนาที่น้ันจะหาขอเท็จจรงิและดําเนินการแกไขใหเราอยางเรงดวน ที่ผานมา
เจาหนาที่ไมเคยประวิงเวลาในการแกปญหา ทุกปญหาทีเ่ราแจงไปน้ันเปนปญหา
ที่เกิดข้ึนจริงที่เกิดความทกุขรอนกับพี่นองประชาชน อยากทราบวาแนวทางการ
ปฏิบัติ หรือการแจงปญหาน้ัน ทางสมาชิกสภาเทศบาล และเจาหนาที่โดยปกติ
เราจะแจงปญหาผานการโทรศัพทหรือการแจงผานไลน ซึง่ตอนน้ีเราสามารถต้ัง
กลุมไลนเพื่อเอาไวแจงปญหาของพี่นองประชาชนไดหรือไม โดยหากสมาชิกสภา
ทานใดที่ไดทราบปญหาของพี่นองประชาชนจะไดแจงปญหาน้ันเขากลุมเพื่อให
ทางทานคณะผูบรหิารไดทราบปญหาโดยพรอมกัน ซึง่ผมขอปรึกษาถึงทาน
ประธานสภาเทศบาลรวมไปถึงผูเกี่ยวของวาเราสามารถปฏิบัติไดหรือไม 
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นางชนิษา วิมลวัฒนา ยินดี และดิฉันไดมีความคิดถึงเรื่องน้ีอยูแลว แตทางคณะผูบริหารเทศบาล 
นายกเทศมนตร ี และสภาเทศบาลยังไมไดมีการประชุมรวมกัน หลังจากการประชุมวันน้ีตองการจะ

คุยถึงการทํางานรวมกันของทุกฝาย สวนเรื่องที่แถลงนโยบายวันน้ี หลังจากที่เรา
ไดการรับรองจากคณะกรรมการการเลอืกต้ังในวันที่ 25 พฤษภาคมน้ัน ไดทําการ
ประสานงานกบัทางสํานักปลัดเทศบาลวาจะมีการแถลงนโยบาย วันไหน ในสมัย
สามัญ สิ้นสุดวันทีเ่ทาไร ทางสํานักปลัดไดแจงกลับมาวาหมดลงในวันที่ 9 
มิถุนายน ทางสํานักปลัดจึงถาม กลับมาวาจะทําการแถลงนโยบายวันใด ดิฉันจึง
ตอบ กลับไปวาขอเปนวันที่ 7 มิถุนายน โดยทางดิฉันไมไดทราบมากอนวา ในวัน
น้ันทางสมาชิกสภาเทศบาลไดมกีารนัดรับการฉีดวัคซีน ดังน้ันดิฉันจึงขออภัยดวย 
ซึ่งการทํางานตรงน้ีเปนการประสานงานของสํานักปลัดเทศบาล ประสานงานกับ
ทานประธานสภาเทศบาล โดยดิฉันไมไดมีการประสานเอง ดิฉันจึงตอบกับสํานัก
ปลัดเทศบาลไปวา ดังน้ันใหทานสมาชิกสภาเทศบาล เปนผูเลือกวันในการที่จะ
ประชุมในสมัยสามัญไดเลยแตตองไมเกินวันที่ 9 มิถุนายน ทางคณะผูบรหิารยินดี
ที่จะเขารวมการประชุมทุกวัน โดยเลมคําแถลงนโยบายน้ีดิฉันไดเตรียมไวพรอม
เพื่อแจกใหกบัทุกทานที่เขารวมประชุมแลว ซึ่งทางเราไมไดมีปญหาเกี่ยวกบัการ
แถลงนโยบาย ประธานสภาเทศบาลเปนผูลงกําหนดเองวันที่ ๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
แตดิฉันเห็นวาเดือนมิถุนายนน้ี เปนเดือนของการต้ังงบประมาณ จัดต้ังแผน ดิฉัน
จึงตองการแถลงนโยบายเพื่อที่จะจัดการประชุมเพื่อแบงงานกันในแตละกอง    
ใหการทํางานของแตละกองมีความชัดเจน ตรงประเด็น วันน้ีหลงัจากที่ดิฉันไดทํา
การแถลงนโยบายแลว ทางเราจะมีการเริม่ทํางานอยางจริงใจและจรงิจงั เราจะใช
มติของ ๒๕ คน ใครตองการเสนออะไรขอใหเสนอมา เอาปญหาความตองการมา
คุยกันมันถึงจะเกิดงาน และเกิดการแกปญหา จึงเรียนมาใหทราบดังน้ี 

นางสาววัญญชิสา แดงลมลู จากทีดิ่ฉันไดคุยกับหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ทางเราไดแจงกับสํานักปลัด 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลวาในวันที่ 7 มิถุนายน เราไดมีการนัดรบัการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เราจึง

เขารวมประชุมกันในวันที่ 7 มิถุนายนไมได เน่ืองจากการฉีดวัคซีนน้ันมีผลกระทบ
ตอรางกาย โดยทีเ่ราไมทราบวารางกายแตละคนจะเปนอยางไร ทางสํานัก
ปลัดเทศบาลจงึสอบถามวาถาเปนวันที่ 4 มิถุนายน ไดหรือไม ดิฉันจึงบอกวาขอ
ไปสอบถามจากสมาชิกสภาเทศบาลทกุคนกอน ซึ่งจากที่ดิฉันสอบถามจากสมาชิก
สภาเทศบาลแลว มผีูไมสะดวกมารวมประชุมในวันที่ 4 มิถุนายน จํานวนมาก 
ดิฉันจึงไดแจงกับทางสํานักปลัดเทศบาลวาไมสะดวกที่จะเขารวมประชุมกัน ทาง
สํานักปลัดเทศบาลจึงสอบถามกลับมาวาเปนชวงเชาของวันที่ 7 มิถุนายนได
หรือไม ดิฉันจงึตอบกลบัวาเชาวันที่ 7 มิถุนายนไมสะดวก เพราะในชวงบายของ
วันน้ันสมาชิกสภาเทศบาลจะเขารับการฉีดวัควีนกัน จึงแจงกับทางสํานัก
ปลัดเทศบาลวา ขอใหมีการประชุมหลังจากน้ี ซึ่งดิฉันไดทําหนังสือถึง
นายกเทศมนตรี 1 ฉบับ หาผูวาราชการจงัหวัดสุพรรณบรุี 1 ฉบับ เพื่อจะขอเปด
การประชุมวิสามัญ ผลออกมาไมทราบวาทําไมตองไปพูดขางนอกวา ประธานเปน
ผูนัดประชุมเองแตไมประชุมตามน้ัน ดิฉันใหเหตุผลแลว ไมทราบวาทําไมตองไป
พูดขางนอก มีทั้งประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลตอวา ซึ่งดิฉันอยูตรงกลาง 
ฝากไววาหากจะมีผูใดนําความออกไปพูดควรไตรตรองกอนวาคนที่จะพูดถึงไดรบั
ความเสียหายหรอืไม มันไมถูกตอง 
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นางชนิษา วิมลวัฒนา เราตองการจะคุยกันในเรื่องขาวสารขอมลูตางๆ ตอนน้ีเทศบาลของเราเปนที่ถูก 
นายกเทศมนตร ี จับตามองของพี่นองประชาชน ดังน้ันความผิดพลาดตรงน้ีไมไดเกิดจากความ

ผิดพลาดของใครเพียงคนหน่ึง แตเกิดจากการผิดพลาดของการประสานงานที่ไม
ชัดเจน โดยทานมจีํานวนสมาชิกทัง้หมด 18 คน  โดยทานตองแจงทั้งหมดและใช
มติในที่เดียวกันในการปฏิบัติ แตคนนูนรูบาง คนน้ีไมรูบาง ก็ทําใหคนเขาเอาไป
พูดขางนอก ขางนอกเขาก็แกลงอยูแลว ขางนอกมันเปนเกมส แตทุกคนควรจบ
แลว ต้ังแตวันเลือกต้ังจบแลว แตประชาชนเขายังไมยอมจบ หากตราบใดทมี
ผูบริหารเทศบาลกับสมาชิกสภาเทศบาลทํางานไปดวยกันไมได ไมคุยกัน ถึงคิดดี
ทําดีมันก็ทําใหถูกโจมตี ไมฝายใดกฝ็ายหน่ึงตองถูกโจมตี และการเบี่ยงเบน
กระแสที่เอาไปพูดกันเปนจริงบางไมจรงิบางทําใหเกิดความเสียหายทัง้สองฝาย 
ขอบคุณนายธนกรที่แนะนําขอใหจัดต้ังกลุมไลน เพื่อประสานงานกันระหวาง
สมาชิกสภาเทศบาล กับคณะผูบรหิาร เราจะไดเดินไปในแนวทางเดียวกัน วาใคร
มีปญหาเราจะไดมาคุยกันปรกึษากัน ขาราชการไดทํางานดวยความสบายใจ   
ตรงน้ีไมจําเปนตองโทษวาใครผิดหรือถูก ทุกอยางขอใหจบในวันน้ี และขอใหพวก
เราเริ่มกันใหม นําพาเทศบาลเมอืงสองพีน่องไปเพื่อใหบรรลวัุตถุประสงค บรรลุ
นโยบายที่เราตองชวยกันทํา เมื่อเราอาสาเขามาแลวเราตองมาทํางานเพื่อพี่นอง
ประชาชนขอใหเรามุงมั่นต้ังใจ ผลประโยชนตอพี่นองประชาชนถือเปนเรื่องสําคัญ 
เรามาทํางานรวมกัน เปนเทศบาลเมืองสองพี่นอง เปนองคกรเดียวกัน โดยมีความ
เขมแข็งและผลสมัฤทธ์ิตอประชาชนอยางมากทีสุ่ด ขออยาใหประธานสภา
เทศบาลคิดเยอะ เมื่อเราเปดใจคุยกันแลว ตองขอโทษประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลดวย สิ่งใดที่เกิดข้ึนในระหวางบริหารงานก็ดี ขณะน้ีก็ดี มัน
อาจเปนไปไดวา หน่ึงคนพูด สองคนพูดกัน พอไปคนทีส่ี่ หา จะเริ่มไมดีทัง้สองฝง 

นายชินพงษ วรศรีวิศาล สอบถามเรือ่งหองประชุมสภาเทศบาลที่ไดเคยปรกึษากันไว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางชนิษา วิมลวัฒนา จากที่ไดปรึกษากบัทานประธานสภาเทศบาลวาตองการใหมหีองทํางานของสภา 
นายกเทศมนตร ี เทศบาลใหเปนหองทํางานของสภาเทศบาล เปนหองประชุมสภาเทศบาลทีม่ี

เกียรติ ซึง่ทางเรามองเห็นวาหองประชุมสีฟาน้ันมีขนาดเล็กไป เน่ืองจากในภาย
หนาอาจมพีี่นองประชาชนเขารวมฟงการประชุมดวย เลยมคีวามคิดวาอยากจะใช
อาคารศูนยแพทยทางเลอืกน้ีเปนหองประชุมสภาเทศบาล และประธานสภา
เทศบาลไดแจงวาหองน้ีตองใชในการจัดงานดวย ทางเราจึงไดคุยกันวาเราจะมี
การคุยกันเพื่อจัดต้ังงบประมาณวาเราจะเอาหองไหนเปนหองประชุมสภาเทศบาล 
และบริเวณใดที่จะจัดไวใหพี่นองประชาชนมาจัดงานเลี้ยงโดยจะใหทางกอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณ ไดทําหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเขารวม
ประชุมแผนพัฒนาเทศบาล 

นายอภิชัย เสารแสง ในสวนของการเสนอการจัดต้ังหองประชุมสภาเทศบาล ผมมีความเห็นวา 
สมาชิกสภาเทศบาล ควรใชหองเดิม เน่ืองจากมีความพรอมในเรื่องของเครื่องเสียง และสถานทีท่ี่จด

รายงานการประชุม และอกีเรื่องที่ผมจะขอเพิ่มเติมควรมจีุดประชาสมัพันธ 
เพื่อใหความสะดวกแกประชาชนที่เขามา รับการบริการของเทศบาล มีการ
ปฏิสันถาร แนะนําผูมาติดตอ มันเปนความอบอุน เปนความสงางาม เปนสงาราศี 
นองไหวพี่ พี่ไหวผูใหญ ผูอาวุโส เปนความงดงามตอองคกร คนเราเติบโตมาไม
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เหมอืนกัน สถานะของครอบครัว หรือสิ่งแวดลอมตางๆ ไมเหมือนกัน ผมจงึขอ
เสนอจัดจุดประชาสัมพันธของเทศบาลใหมีเจาหนาที่คอยตอนรับแนะนําผูมารับ
บริการ 

นางวัญญชิสา แดงลมูล มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมเีรือ่งทีจ่ะเสนอที่ประชุมหรือไม (ไมมี) 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไมมี บัดน้ีการประชุมไดดําเนินการมาครบระเบียบวาระแลว ดิฉันขอขอบคุณ

สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล หัวหนาสวนการงาน และเจาหนาที่   
ทุกคน ขอปดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 

(ลงช่ือ) จิตตาภรณ วิมลวัฒนา เจาหนาที่สภาเทศบาล/ผูจดรายงานการประชุม 
        (นางจิตตาภรณ วิมลวัฒนา) 

 
(ลงช่ือ)     มานิตย ช่ืนจิตร เลขานุการสภาเทศบาล/ผูตรวจรายงานการประชุม 

  (นายมานิตย ช่ืนจิตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


